

## บทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ ตอนที่ 2

### การเริ่มต้นของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

#### บทนำ

ตามความในหนังสือ “การอธิบายอย่างง่าย ๆ และการวิเคราะห์ตัวอักษรประกอบ” ตัวอักษรจีนที่มีมาแต่โบราณคำว่า “ตั้ง” มีความหมายว่า “พรรค” หรือ “กลุ่มนักแสดง(แก๊ง)” ซึ่งประกอบด้วยรากศัพท์สองตัวที่สอดคล้องกับคำว่า “ส่งเสริมหรือสนับสนุน” และ “มีดหรือดา” ตามลำดับ เมื่อนำรากศัพท์ทั้งสองมาไว้คู่กัน ตัวอักษรนี้จึงหมายถึง “ส่งเสริมความมีดมน” คำว่า “พรรค” หรือ “สมาชิกพรรค” (สามารถแปลว่า “แก๊ง” หรือ “สมาชิกแก๊ง” ได้ด้วย) มีความหมายในทางเสื่อมเสีย ซึ่งจี้กกล่าวหาว่า “ผู้สูงศักดิ์ดูน่านับถือแต่ไม่ก้าวร้าว มีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ไม่เล่นพรรคเล่นพวก” ในเชิงอรรถของปกิณกคดี(ลุ่นหวี)บรรยายไว้ว่า “ผู้ที่ช่วยปกปิดความผิดให้ผู้อื่นนั้นกำลังตั้งกลุ่มนักแสดง(แก๊งหรือพรรค)” ในประวัติศาสตร์จีน พรรคการเมืองมักถูกเรียกว่า “เผิงตั้ง” (อันธพาล) มันเป็นคำพ้องของคำว่า “แก๊งคนพาล” ในวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมา โดยมีความหมายเป็นนัยเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มนักแสดงที่มีจุดมุ่งหมายที่เห็นแก่ตัว

ทำไมพรรคคอมมิวนิสต์จึงเกิดขึ้น เตียบโต จนในที่สุดยึดอำนาจได้ในประเทศจีนทุกวันนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนปลูกฝังความคิดต่อไปนี้เข้าไปในจิตใจของชาวจีนอย่างต่อเนื่อง “ประวัติศาสตร์เลือกพรรคคอมมิวนิสต์จีน” “ประชาชนเลือกพรรคคอมมิวนิสต์จีน” และ “ถ้าไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะมีประเทศจีนใหม่”

ชาวจีนเลือกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจริงหรือ หรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์ก่อตั้งกลุ่มนักแสดง(แก๊ง)ขึ้นมาและบังคับให้ชาวจีนยอมรับมัน เราสามารถหาคำตอบได้จากประวัติศาสตร์

จากช่วงปลายของราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1911) จนถึงช่วงต้นของยุคสาธารณรัฐ (ค.ศ. 1911-1949) ประเทศจีนเผชิญกับเหตุการณ์ที่น่าตกใจจากภายนอกประเทศอย่างใหญ่หลวง และความพยายามที่จะทำการปฏิรูปภายในอย่างกว้างขวาง สังคมจีนยุ่งเหยิงสับสนอย่างมาก ประชาชนและปัญญาชนจำนวนมากที่มีอุดมคติสูงส่งต้องการจะรักษาประเทศและประชาชนเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตการณ์และความอลหม่านของชาติ ความรู้สึกกระวนกระวายใจของพวกเขาเพิ่มมากขึ้น เริ่มจากการนำไปสู่ความผิดหวัง แล้วตามด้วยความสิ้นหวังอย่างสิ้นเชิง เหมือนคนป่วยที่พยายามหาหมอคนใดก็ได้ที่ทำได้ในยามเจ็บป่วย พวกเขามองหาคำตอบจากภายนอกประเทศจีน เมื่อแนวทางของอังกฤษและฝรั่งเศสล้มเหลว พวกเขาก็หันไปหาวิธีของประเทศรัสเซีย พวกเขาไม่ลังเลที่จะใช้การเยียวความเจ็บป่วยที่สุดขั้วที่สุด โดยหวังว่าประเทศจีนจะเข้มแข็งขึ้นมาในเร็ววัน

การเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1919 สะท้อนความรู้สึกสิ้นหวังนี้อย่างเด่นชัด บางพวกสนับสนุนระบอบอนาธิปไตย บางพวกเสนอให้ล้มลัทธิขงจื้อ บางพวกเสนอให้นำวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา โดยสรุปก็คือพวกเขาปฏิเสธวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดมาแต่โบราณและคัดค้านลัทธิขงจื้อครึ่งทาง ด้วยความรวบรัดที่จะใช้ทางลัด พวกเขาสนับสนุนการทำลายล้างทุกอย่างทุกอย่างที่มีมาแต่เดิม ในทางกลับกัน สมาชิกหัวรุนแรงในกลุ่มไม่มีหนทางช่วยเหลือประเทศ แต่ยังคงยึดมั่นกับความคิดและเจตจำนงของตัวเอง พวกเขารู้สึกว่าโลกกำลังสิ้นหวังและเชื่อว่าพวกเขาได้พบหนทางที่ถูกต้องในการพัฒนาอนาคตของประเทศจีน พวกเขาหลงใหลในการปฏิวัติและการใช้ความรุนแรง

ประสบการณ์ที่ต่างกันย่อมนำไปสู่ทฤษฎี หลักการ และวิถีทางที่ต่างกันในกลุ่มต่างๆ สุดท้ายคนกลุ่มหนึ่งก็ได้พบตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์จากสหภาพโซเวียต ความคิดที่ว่า “ใช้การปฏิวัติที่รุนแรงในการยึดอำนาจทางการเมือง” ที่พัฒนามาจากทฤษฎีของลัทธิมาร์กซิสต์-เลนิน ดึงดูดจิตใจที่ว้าวุ่นของพวกเขา และสอดคล้องกับความต้องการที่จะรักษาประเทศ รวมทั้งประชาชนของพวกเขา พวกเขาจึงรวมตัวกันเป็นพันธมิตรในทันที และนำลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นแนวคิดแบบต่างชาติล้วนๆ เข้ามาสู่ประเทศจีน ตัวแทน 13 คน รวมกันเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งแรก ต่อมาบางคนก็เสียชีวิตไป บ้างก็หลบหนี บ้างก็ทรยศต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือกลายเป็นพวกฉวยโอกาสทำงานให้ญี่ปุ่นและทรยศต่อประเทศจีน หรือทิ้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปร่วมกับก๊กมินตั๋ง(พรรคชาตินิยม) ในปีค.ศ.1949 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจได้ มีเพียง เหมา เจ๋อตง กับ ตง ปิง หูว์ ที่ยังคงเป็นสมาชิกในกลุ่ม 13 คนแรก ไม่ชัดเจนว่าผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเวลานั้นได้ตระหนักหรือไม่ว่า “เทพ” ที่พวกเขาเชิดมาจากสหภาพโซเวียตนั้น ที่จริงคือ “สิ่งชั่วร้าย” และยาที่พวกเขาพยายามหามาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาตินั้น ที่จริงแล้ว คือยาพิษที่ให้พิษถึงตาย

พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซีย (พรรคบอลเชวิค ต่อมารู้จักกันในนาม พรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียต) นั้นเพิ่งได้รับชัยชนะในการปฏิวัติที่มีความกระหายนะที่ได้ประเทศจีนอย่างมาก ในปีค.ศ.1920 สหภาพโซเวียตได้ก่อตั้งสำนักงานตะวันออกไกล ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของคอมมิวนิสต์สากลที่สาม หรือคอมมิวนิเทิร์น โดยมีความรับผิดชอบในการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ชูมิลสกีเป็นหัวหน้าของสำนักงานนี้ ส่วนกริกอรี วอยทินสกี เป็นรองผู้จัดการ พวกเขาเริ่มเตรียมการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับ เงิน ตูซิว และคนอื่นๆ โครงสร้างที่พวกเขา นำเสนอต่อสำนักงานตะวันออกไกลในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1921 ในการก่อตั้งคอมมิวนิเทิร์นสาขาประเทศจีน แสดงให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นสาขาที่ควบคุมโดยคอมมิวนิเทิร์น วันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ.1921 พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยการช่วยเหลือของนิคอลสกีและมารีริงจากสำนักตะวันออกไกล

การเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์จึงเข้าสู่ประเทศจีนเพื่อเป็นการทดลอง พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้วางตัวเองอยู่เหนือทุกสิ่ง เอาชนะทุกสิ่งที่เข้ามาในทางของมัน ซึ่งนำหายนะที่ไม่จบสิ้นมาสู่ประเทศจีน

## I. พรรคคอมมิวนิสต์เติบโตขึ้นโดยสะสมความชั่วร้ายอย่างต่อเนื่อง

มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำสิ่งชั่วร้ายต่างชาติอย่างพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเข้ากันไม่ได้กับประเพณีจีน เข้ามาในประเทศจีน ซึ่งมีประวัติศาสตร์อารยธรรม 5,000 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีนหลอกประชาชนและปัญญาชนที่รักและซื่อสัตย์ต่อชาติ ผู้ซึ่งต้องการรับใช้ประเทศ ด้วยคำสัญญา “สังคมนิยมในจินตนาการ(อุดมรัฐ)ของคอมมิวนิสต์” มันบิดเบือนทฤษฎีของคอมมิวนิสต์ ที่ถูกบิดเบือนอย่างรุนแรงไปก่อนหน้านี้แล้วโดยเลนิน โดยให้หลักทฤษฎีในการทำลายศีลธรรมและหลักการทั้งหมด นอกจากนี้ ทฤษฎีคอมมิวนิสต์ที่บิดเบือนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังถูกใช้ในการทำลายทุกสิ่งที่ไม่เป็นผลดีต่อการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และใช้เพื่อกำจัดชนชั้นในสังคมนั้นทั้งหมดกับประชาชนที่คุกคามต่อการควบคุมของมัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับเอาการทำลายความเชื่อของการปฏิวัติอุตสาหกรรม และความเชื่อในอเทวนิยมอย่างสมบูรณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบทอดการปฏิเสศกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์และรับทฤษฎีการปฏิวัติด้วยความรุนแรงของเลนินเข้ามาในขณะเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับส่วนที่เลวที่สุดของระบบราชาธิปไตยของจีน พร้อมทั้งทำให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย

ประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นกระบวนการของการทยอยสะสมความชั่วร้ายทุกชนิด ทั้งของในประเทศและต่างประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำให้ลักษณะชั่ว 9 ประการที่ได้รับสืบทอดมาจากมันสมบูรณ์แบบ โดยเรียกว่า “ลักษณะเฉพาะของจีน” ได้แก่ ความชั่วร้าย การหลอกลวง การยุยงปลุกปั่น การปลดปล่อยพวกสวะสังคม การจารกรรม การชิงทรัพย์ การต่อสู้ การกำจัด และการควบคุม จากการตอบสนองต่อวิกฤตการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รวบรวมและเสริมวิธีการและขอบเขตของการแสดงออกของลักษณะเฉพาะที่เลวร้ายเหล่านี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

### ลักษณะสืบทอดประการที่หนึ่ง: ความชั่วร้าย - การรวมลักษณะชั่วร้ายของลัทธิมาร์กซิสต์ – ลัทธิเลนิน

ตอนแรกลัทธิมาร์กซิสต์ดึงดูดความสนใจของชาวคอมมิวนิสต์จีนด้วยคำประกาศของมันที่ว่า “ใช้การปฏิวัติที่รุนแรงทำลายล้างเครื่องมือของรัฐเก่าและก่อตั้งระบอบเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ” นี่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายของลัทธิมาร์กซิสต์และลัทธิเลนินอย่างแท้จริง

ทฤษฎีวิวัตุนิยมของมาร์กซิสต์ถูกทำนายโดยใช้แนวคิดที่คับแคบทางเศรษฐกิจด้านกำลังการผลิตความสัมพันธ์ทางการผลิต และมูลค่าส่วนเกิน ในช่วงแรก ซึ่งเป็นช่วงที่ลัทธิทุนนิยมยังต้องพัฒนา มาร์กซทำนายด้วยทัศนะที่ไม่กว้างไกลว่าทุนนิยมจะตาย ส่วนชนชั้นกรรมาชีพจะมีชัยชนะ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผิดทั้งโดยประวัติศาสตร์และจากความเป็นจริง การปฏิวัติด้วยความรุนแรงของทฤษฎีมาร์กซิสต์-เลนินและเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ ส่งเสริมการเมืองแบบใช้อำนาจบังคับและการครอบงำของกรรมาชีพ แดงการณ์คอมมิวนิสต์ผูกความสัมพันธ์ระหว่าง “ประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์และมูลฐานทางปรัชญา” กับ “ความขัดแย้งและการดิ้นรนของชนชั้น” ชนกรรมาชีพตัดขาดจากศีลธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมที่สืบทอดมาแต่โบราณเพื่อการยึดอำนาจ หลักการของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ปรากฏออกมาครั้งแรกถูกวางไว้ให้ต่อต้านประเพณีทั้งหมด

ธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปนั้นปฏิเสธความรุนแรง ความรุนแรงทำให้คนใจหายบ้าและเป็นอันธพาล ดังนั้นในทุกแห่งหนและทุกขณะ มนุษยชาติจะปฏิเสธความรุนแรงของทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต์ อันเป็นทฤษฎีที่ไม่เคยมีมาก่อนในระบบความคิด ปรัชญา หรือประเพณีที่มีมาแต่เดิม ระบบคอมมิวนิสต์ที่นำกลั้วนั้นมาสู่โลกอย่างไม่มีที่มา

อุดมการณ์ชั่วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างขึ้นมาจากสมมติฐานว่ามนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงโลกได้ พรรคคอมมิวนิสต์ทำให้คนจำนวนมากหลงใหลกับอุดมคติของมันที่จะ “ปลดปล่อยมวลมนุษย์” และ “เอกภาพของโลก” พรรคคอมมิวนิสต์จีนหลอกลวงคนมากมาย โดยเฉพาะผู้ที่สนใจในสภาพของมนุษย์ และอยากมีชื่อเสียงในสังคม คนเหล่านี้ลืมนึกไปว่ายังมีสวรรค์อยู่เบื้องบน พวกเขาไม่สนใจที่สวยามแม้จะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องว่า “สร้างสวรรค์บนโลก” ทำให้พวกเขาปฏิเสธขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่เดิมและดูถูกชีวิตผู้อื่น ผลที่ตามมาคือการเสื่อมของพวกเขามาก พวกเขาทำทุกสิ่งด้วยความพยายามที่จะทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับเกียรติและการยกย่อง

พรรคคอมมิวนิสต์เสนอความฝันเฟื่องเรื่อง “สวรรค์ของคอมมิวนิสต์” ว่าเป็นเรื่องจริง มันจะปลุกเร้าคนให้ต่อสู้เพื่อมัน “การสร้างสิ่งใหม่ นี่คือนจุดเริ่มต้นของโลกที่ดีกว่า”<sup>1</sup> พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ด้วยความคิดที่เหลวไหลโดยสิ้นเชิง และตัดขาดเส้นทางชีวิตที่เชื่อมชาวจีนไว้กับ

บรรพบุรุษและวัฒนธรรมประเพณีประจำชาติ พรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างความแข็งแกร่งทางความสามารถในการทำร้ายด้วยความพยายามที่จะทำให้ประชาชนสละชีวิตเพื่อคอมมิวนิสต์

## ลักษณะสืบทอดประการที่สอง: การหลอกลวง – พวกชั่วร้ายจำเป็นต้องหลอกลวงเพื่อสร้างทำเป็นถูกต้อง

พวกชั่วร้ายต้องพูดโกหก เพื่อใช้ประโยชน์จากชนชั้นผู้ใช้แรงงาน พรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งชื่อของพวกเขาว่า “ชนชั้นที่ก้าวหน้าที่สุด” “ชนชั้นที่ไม่เห็นแก่ตัว” “ชนชั้นหน้า” และ “ผู้บุกเบิกของการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพ” เมื่อคอมมิวนิสต์ต้องการชาวนา มันก็สัญญาว่าจะให้ “ที่ดินสำหรับผู้ไถหว่าน” เหมายกยอชาวนาว่า “หากปราศจากชาวนา ก็ไม่มีการปฏิวัติ การปฏิเสขบทบาทของพวกเขาก็คือการปฏิเสขการปฏิวัติ”<sup>2</sup> เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ต้องการความช่วยเหลือจากชนชั้นนายทุน มันก็เรียกพวกเขาว่า “เพื่อนผู้ร่วมเดินทางของการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพ” และให้สัญญาพวกเขาเรื่อง “คตินิยมแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย” เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จวนจะถูกพรรคก๊กมินตั๋งหรือก๊กมินตั๋งกวาดล้าง มันก็เรียกร้องเสียงดังว่า “คนจีนอย่าต่อสู้กับคนจีนด้วยกันเอง” และสัญญาว่าจะยอมจำนนต่อการนำของก๊กมินตั๋ง แต่ทันทีที่สงครามต่อต้านญี่ปุ่นสิ้นสุดลง (ปี ค.ศ. 1937-1945) พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็หันเหกำลังทั้งหมดเข้าโรมรันกับก๊กมินตั๋งและล้มคว่ำรัฐบาลก๊กมินตั๋งในที่สุด เช่นเดียวกัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็กำจัดชนชั้นนายทุนหลังจากยึดอำนาจได้ไม่นาน และในที่สุดมันก็เปลี่ยนชาวนาและกรรมกร ให้กลายเป็นกรรมาชนผู้ไร้สมบัติอย่างแท้จริง

ทัศนคติของแนวร่วมเป็นตัวอย่างของการโกหกของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อที่จะเอาชนะก๊กมินตั๋งในสงครามกลางเมือง พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เว้นวรรคจากการใช้กลยุทธ์ตามปกติของมันในการเข่นฆ่าสมาชิกทุกคนของครอบครัวของเจ้าของที่ดินกับชาวนาที่ร่ำรวย และรับเอา “นโยบายร่วมมือกันชั่วคราว” กับศัตรูทางชนชั้นของมัน อย่างเช่น เจ้าของที่ดินและชาวนาที่ร่ำรวย ดังคำประกาศของเหมา เจ๋อตง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1947 ว่า “นอกเหนือจากพวกที่มีปฏิกริยาจำนวนน้อยนิด เราควรยอมรับทำที่ที่ผ่อนคลายกว่าที่เป็นอยู่ต่อชนชั้นเจ้าของที่ดิน... เพื่อลดการเป็นปรปักษ์” แต่หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อำนาจ เจ้าของที่ดินและชาวนาที่ร่ำรวยก็ไม่รอดพ้นจากการสังหารแบบล้างเผ่าพันธุ์

การพูดอย่างทำอย่างเป็นเรื่องธรรมดาของพรรคคอมมิวนิสต์ เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการจะใช้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย มันก็เรียกให้พรรคการเมืองทั้งหมด “ทุ่มเทให้กับการคงอยู่ร่วมกันในระยะยาวร่วมมือกันควบคุมดูแล จริงใจต่อกัน และแบ่งปันเกียรติยศและความขายนานา” ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือปฏิเสธแนวคิด คำพูด การกระทำ หรือการจัดการองค์การของพรรคคอมมิวนิสต์จะถูกกำจัด มาร์กซ เลนินและผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนทุกคนเคยพูดว่าอำนาจทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จะไม่มีแบ่งปันให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ลัทธิคอมมิวนิสต์มียีน(gene)เผด็จการอยู่ในตัวมันอย่างชัดเจนนับแต่เริ่มแรก มันใช้อำนาจเบ็ดเสร็จอย่างโหดร้าย มันไม่เคยมีทำที่ที่จริงจังในการอยู่ร่วมกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองอื่นๆ ทั้งในช่วงแสวงหาอำนาจและหลังจากที่มันได้อำนาจแล้ว แม้กระทั่งในช่วงเวลาที่เรียกว่า “ผ่อนคลาย” การอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็เป็นเพียงการเล่นละครเท่านั้น

ประวัติศาสตร์สอนเราว่าอย่าได้หลงเชื่อคำสัญญาใดๆของพรรคคอมมิวนิสต์จีน หรืออย่าได้ไว้ใจว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะทำตามข้อตกลง การหลงเชื่อคำพูดของพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด จะเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้

## ลักษณะสืบทอดประการที่สาม: การยุยงปลุกปล้ำ - ความเชี่ยวชาญในการปลุกปั่นความเกลียดชัง การยุยงให้เกิดการต่อสู้ในหมู่ประชาชน

การหลอกลวงช่วยยุยงให้เกิดความเกลียดชัง การต่อสู้ดิ้นรนต้องอาศัยความเกลียดชัง ในที่ที่ไม่มี ความเกลียดชังก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้

ระบบกลุ่มสังคมนานาชาติที่ยังรากลึกในสังคมชนบทจีนเป็นสิ่งกีดขวางพื้นฐานต่อการก่อตั้งอำนาจทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ สังคมชนบทในยุคเริ่มแรกนั้นมีความกลมกลืน ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของที่ดินและผู้เช่าก็มีได้เป็นแบบปรักษ์กันไปทั้งหมด เจ้าของที่ดินให้วิถีทางดำรงชีพกับชาวนา ส่วนชาวนาก็สนับสนุนเจ้าของที่เป็นการตอบแทน

ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี้ถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนบิดเบือนไปสู่การเป็นปฏิปักษ์ทางชนชั้นและการใช้ผลประโยชน์ทางชนชั้นอย่างสุดขีด ความประสานกลมกลืนถูกแปรเปลี่ยนเป็นปฏิปักษ์ ความเกลียดชัง และการต่อสู้ดิ้นรน สิ่งที่มีเหตุผลถูกทำให้กลายเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผล ความเป็นระเบียบถูกทำให้ยุ่งเหยิง คตินิยมแบบสาธารณรัฐถูกทำให้กลายเป็นระบบใช้อำนาจเด็ดขาด พรรคคอมมิวนิสต์ส่งเสริมการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ การเช่าเพื่อเงิน และการสังหารหมู่เจ้าของที่ดิน ชาวนาที่ร่ำรวย ครอบครัวของพวกเขา รวมทั้งคนตระกูลเดียวกับพวกเขา ชาวนาจำนวนมากไม่อยากจะเอาทรัพย์สินของผู้อื่น บางคนนำทรัพย์สินที่เอามาจากเจ้าของที่ดินในตอนกลางวันกลับไปคืนให้ในตอนกลางคืน แต่พวกเขาก็ถูกที่มงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนวิพากษ์วิจารณ์ว่า “มีจิตสำนึกทางชนชั้นในระดับต่ำ”

ในการยุยงให้เกิดความเกลียดชังระหว่างชนชั้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ลดระดับจากละครจีนไปเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ เรื่องการกดขี่ทางชนชั้นที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งได้แก่ เรื่อง เด็กหญิงผมนขาว<sup>3</sup> ซึ่งเดิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงอมตะ และไม่มีอะไรเกี่ยวกับความขัดแย้งทางชนชั้นเลย แต่ด้วยปากกาของนักเขียนในกองทัพ มันก็ถูกดัดแปลงเป็นละครบัลเล่ย์ และโอเปร่าที่ใช้เพื่อยุยงให้เกิดความเกลียดชังทางชนชั้น เมื่อญี่ปุ่นรุกรานจีนระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้ต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น แต่กลับไปโจมตีรัฐบาลก๊กมินตั๋งด้วยข้อหาว่าก๊กมินตั๋งทรยศต่อประเทศโดยไม่ต่อสู้กับญี่ปุ่น แม้ในช่วงวิกฤตที่สุดภายใต้ความหายนะของประเทศ มันก็ยังยุยงประชาชนให้ต่อต้านรัฐบาลก๊กมินตั๋ง

การยุยงมวลชนให้เกิดการต่อสู้ดิ้นรนซึ่งกันและกันเป็นกลยุทธ์ดั้งเดิมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สร้างสูตรของการแบ่งชนชั้น 95:5 ขึ้นมา 95% ของประชากรถูกจัดเป็นชนชั้นต่างๆที่สามารถได้รับการสนับสนุน ในขณะที่อีก 5% ถูกจัดเป็นชนชั้นศัตรู คนที่อยู่ในกลุ่ม 95% จะปลอดภัย แต่พวกที่อยู่ใน 5% เป็นกลุ่มที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน ด้วยความกลัวและเพื่อการปกป้องตนเอง ผู้คนต่างดิ้นรนเพื่อให้ได้อยู่ในกลุ่ม 95% เป็นผลให้ประชาชนทำร้ายกันและกัน จนก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมหรือทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำให้เทคนิคนี้สมบูรณ์แบบ โดยใช้การยุยงปลุกปั่นในการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายๆครั้ง

## ลักษณะสืบทอดประการที่สี่: การปลดปล่อยพวกสวะสังคม - พวกอาชญากรและพวกสวะสังคมให้มีตำแหน่งในพรรคคอมมิวนิสต์จีน

การปลดปล่อยพวกสวะสังคมนำไปสู่ความชั่วร้าย และสิ่งชั่วร้ายก็ต้องใช้ประโยชน์จากพวกสวะสังคม การปฏิวัติของคอมมิวนิสต์มักใช้ประโยชน์จากการก่อความไม่สงบของอาชญากรและพวกสวะสังคม “คอมมูนปารีส” ที่แท้ก็คือการฆาตกรรม การวางเพลิง และการใช้ความรุนแรงที่นำโดยพวกสวะสังคม แม้แต่มาร์กซเองก็ยังคงถูก “ชนชั้นกรรมาชีพผู้ไร้ค่า”<sup>4</sup> ในแถลงการณ์ของคอมมิวนิสต์ มาร์กซกล่าวว่า “ชนชั้นอันทราย” ซึ่งเป็นพวกสวะสังคมที่เสื่อมทรามที่ถูกสังคมเก่าระดับชั้นต่ำสุดกำจัดทิ้ง อาจถูกกวาดเข้าสู่การเคลื่อนไหวจากที่ต่างๆ โดยการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ แต่สภาพการดำรงชีวิตของพวกมันได้จัดเตรียมพวกมันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ของกลยุทธ์การก่อปฏิกริยา” ในทางตรงกันข้าม พวกชาวนาถุกมาร์กซและแองเจิลมองว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะจัดไว้ในชนชั้นใดๆในสังคมเพราะแตกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและความโง่เขลาของพวกเขา

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พัฒนาด้านที่ชั่วร้ายของทฤษฎีมาร์กซมากขึ้นอีก เหมา เจ๋อตง กล่าวว่า “พวกสวะสังคมและอาชญากรมักจะถูกสังคมนิยมปฏิเสธ แต่ที่จริงแล้วพวกเขาเป็นผู้กล้า เป็นพวกที่ยืนหยัดอย่างเหนียวแน่นที่สุดในการปฏิวัติในเขตชนบท”<sup>2</sup> พวกอาชญากรที่ไร้ค่าได้เสริมลักษณะที่รุนแรงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และก่อตั้งอำนาจทางการเมืองในระยะแรกของพรรคคอมมิวนิสต์ในเขตชนบท คำว่า “ปฏิวัติ” ตามตัวอักษรจีนหมายถึง “การเอาชีวิตรอด” ซึ่งฟังดูน่ากลัวและเป็นความหายนะสำหรับคนดี อย่างไรก็ตาม พรรคคอมมิวนิสต์ได้จัดการให้คำว่า “การปฏิวัติ” มีความหมายเชิงบวก เช่นเดียวกันในการถกเถียงกันของคำว่า “ชนชั้นกรรมาชีพผู้ไร้ค่า” ในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม พรรคคอมมิวนิสต์จีนรู้สึกคำว่า “ผู้ไร้ค่า” นั้นไม่น่าฟัง พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงใช้เพียงคำว่า “ชนชั้นกรรมาชีพ” แทน

พฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งของพวกสวะสังคมคือพฤติกรรมที่เลวร้ายหยาบคายไม่ซื่อสัตย์ เมื่อถูกวิจารณ์ว่าเป็นเผด็จการ เจ้าหน้าที่พรรคก็จะเปิดเผยแนวโน้มการใช้กำลังอำนาจ และพูดอย่างไร้ยางอายว่า “คุณพูดได้ถูก นั่นเป็นสิ่งเดียวกันกับที่เรากำลังทำอยู่ ประสบการณ์ของชาวจีนที่สะสมมาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้เราต้องใช้อำนาจเผด็จการประชาธิปไตยนี้ ซึ่งเราเรียกมันว่า ‘อัตตาธิปไตยแบบประชาธิปไตยของประชาชน’”

## ลักษณะสืบทอดประการที่ห้า: การจารกรรม - โดยการแทรกซึม ก่อความขัดแย้ง แยกแยก และเข้าสวมรอย

นอกเหนือจากการหลอกลวง ปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรง และการใช้พวกสวะสังคมแล้ว เทคนิคการจารกรรมและก่อความขัดแย้งยังถูกนำมาใช้ด้วย พรรคคอมมิวนิสต์จีนเชี่ยวชาญในการแทรกซึม หลายสิบปีก่อน “สามสุดยอด” สายลับพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่โดดเด่นได้แก่ “เจียน จวงเฟย” “หลี่ เคอะหนง” และ “หู เปยเฟิง” นั้นที่จริงทำงานให้กับ เจิน เกิง ผู้จัดการสาขาที่สองของหน่วยสายลับคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อ เจียน จวงเฟย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการลับและเป็นผู้โต้แย้งกับปัญญาที่ไว้วางใจของ ชู เอ็นเจิง ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนของคณะกรรมการกลางพรรคก๊กมินตั๋ง เขาได้ส่งข้อมูลลับของแผนยุทธศาสตร์ 1 และ 2 ของก๊กมินตั๋ง เรื่องเกี่ยวกับการโอบล้อมกองทัพพรรคคอมมิวนิสต์จีนในจังหวัดเจียงซีให้กับ หลี่ เคอะหนง โดยผ่านทางไปรษณีย์ภายในขององค์กรหนึ่งของคณะกรรมการกลางก๊กมินตั๋ง ซึ่งต่อมาได้ส่งต่อให้กับ โจว เอ็นไหล่ด้วยมือ ในเดือนเมษายน ค.ศ.1930 องค์กรพิเศษสายลับสองหน้าที่ได้รับเงินทุนจาก สาขาการสืบสวนกลางของก๊กมินตั๋งถูกตั้งขึ้นในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มองจากภายนอกมันเป็น

ของก๊กมินตั๋งและมี เจียน จวงเพย เป็นผู้จัดการ แต่เบื้องหลังถูกควบคุมโดย พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งนำโดย เจิน เกิง

หลี่ เคอะหนง เข้าร่วมกองบัญชาการกองทัพก๊กมินตั๋งในฐานะผู้ถอดรหัสลับ หลี่เป็นผู้ถอดรหัสข้อความด่วนเกี่ยวกับการจับกุมและการกบฏของ กู๋ ชุนจาง<sup>6</sup> ผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เจียน จวงเพย รับส่งข้อความที่ถอดรหัสแล้วให้ โจว เอ็นไหล ทันที ดังนั้นสายลับทั้งหมดจึงรอดพ้นการจับกุมในกบฏ

หยาง เติงอิง เป็นตัวแทนพิเศษของพวกนิยมคอมมิวนิสต์สำหรับหน่วยสืบสวนกลางของก๊กมินตั๋งซึ่งตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนสั่งให้เขาจับและลงโทษประหารชีวิตพวกสมาชิกที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นว่าไว้ใจไม่ได้ เจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากจังหวัดเหอหนานทำให้แกนนำของพรรคไม่พอใจ เขาจึงถูกคนของตัวเองจับมัดส่งเข้าไปในคุกของก๊กมินตั๋งเป็นเวลาหลายปี

ระหว่างสงครามปลดแอก<sup>7</sup> พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการส่งสายลับที่เจียง ไคเช็ค (เจียง เจียซือ)<sup>8</sup> ไว้วางใจมาก พลโทหลัวเปย เป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่รับผิดชอบส่งกำลังของกองทัพก๊กมินตั๋ง แต่ที่จริงหลัวเป็นสายลับคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ก่อนที่กองทัพก๊กมินตั๋งจะทราบงานที่ได้รับมอบหมายงานต่อไปของพวกเขา ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการกระจายกำลังก็ไปถึงเอียนอาน(กองบัญชาการพรรคคอมมิวนิสต์จีน) แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จึงสามารถวางแผนป้องกันได้ทัน เซียง เซียงฮุย เลขานุการและผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไว้ใจได้ของ หู จงหนาน<sup>9</sup> ได้เปิดเผยแผนการบุกเอียนอานของหลัว ให้ โจว เอ็นไหล ดังนั้นเมื่อหลัว และกำลังพลของเขาไปถึงเอียนอาน มันก็ว่างเปล่าแล้ว ครั้งหนึ่ง โจว เอ็นไหล พูดว่า “ประธานเหมา รู้คำสั่งทางการทหารของ เจียง ไคเช็ค ก่อนที่จะไปถึงผู้บัญชาการกองทัพของเจียง เสียอีก”

## ลักษณะสืบทอดประการที่หก: การชิงทรัพย์ – การปล้นด้วยเล่ห์กลหรือความรุนแรงกลายเป็น “คำสั่งใหม่”

ทุกสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีล้วนได้รับมาจากการปล้น เมื่อมันดึงกองทัพแดงมาเข้าร่วมการก่อตั้งการปกครองด้วยอำนาจทางการเมือง พวกมันต้องการเงินสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ อาหารและเสื้อผ้า พรรคคอมมิวนิสต์จีนระดมทุน ด้วยรูปแบบการปราบปรามราชท้องถิ่นและปล้นธนาคาร มีพฤติกรรมไม่ผิดกับโจร ในปฏิบัติการครั้งหนึ่งที่น่าโดย หลี่ เซียนเนียน<sup>10</sup> ผู้นำอาวุโสคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน กองทัพแดงได้ลักพาตัวครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในเทศมณฑลทางตะวันตกของจังหวัดหูเป่ย์ ไม่ได้ลักพาตัวเพียงแคหนึ่งคน แต่ลักพาคนในครอบครัวที่ร่ำรวยในตระกูลครอบครัวละหนึ่งคน พวกเขาที่ถูกลักพาตัวจะถูกไว้ชีวิตเพื่อรีดค่าไถ่จากครอบครัวของพวกเขาเพื่อเอาเงินมาสนับสนุนกองทัพอย่างต่อเนื่อง และผู้ถูกลักพาตัวจะถูกส่งกลับเมื่อกองทัพแดงพอใจ หรือเมื่อครอบครัวของคนที่ถูกลักพาตัวถูกรีดไถจนหมดตัว พวกเขาส่วนใหญ่อยู่ในสภาพใกล้ตาย หลายคนก็ตายก่อนจะถูกส่งกลับเนื่องจากความหวาดกลัวและทรมาณอย่างทารุณ

โดยผ่าน “การเข้มงวดกวาดล้างราชท้องถิ่นและการยึดที่ดินของพวกเขา” พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ขยายเล่ห์กลและความรุนแรงของการปล้นไปทั่วทั้งสังคม แทนที่ประเพณีด้วย “คำสั่งใหม่” พรรคคอมมิวนิสต์ได้กระทำการทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก ด้วยความเลวร้าย ไม่มีการกระทำใดที่ดีเลย มันให้ผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ แก่ผู้คนเพื่อที่จะยุยงให้คนประณามอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นผลให้ความเมตตาและศีลธรรม

สูญสิ้นไปอย่างสมบูรณ์ และถูกแทนที่ด้วยการปะทะต่อสู้กันและการฆ่าฟัน “คอมมิวนิสต์ยูโทเปีย(สังคมในจินตนาการคอมมิวนิสต์)” เป็นเพียงถ้อยคำที่เร้าหูเร้าใจสำหรับการปล้นด้วยความรุนแรงเท่านั้น

### **ลักษณะสืบทอดประการที่เจ็ด: การต่อสู้ – ทำลายระบบของชาติ ตำแหน่งและกฎระเบียบที่เคยมีอยู่เดิม**

จุดประสงค์ของการหลอกลวง การยุยงปลุกปั่น การปลดปล่อยพวกสวะสังคม และการจารกรรม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อปล้นสะดมและต่อสู้ ปรัชญาของคอมมิวนิสต์ส่งเสริมการต่อสู้กัน การปฏิวัติของคอมมิวนิสต์มิได้มีเพียงทำร้ายทุบตี ทำลาย และปล้นสะดม โดยไม่ได้จัดวางอย่างเป็นระบบเท่านั้น ดังคำพูดของเหมาว่า “เป้าหมายหลักของการโจมตีของชาวนา คือพวกทาสทาสท่งถิ่น พวกผู้ดีที่ชั่วร้าย และเจ้าของที่ดินที่ผิดกฎหมาย พวกเขาจะโจมตีความคิดและสถาบันของสังคมอำนาจฝ่ายบิดา โจมตีข้าราชการคดโกงในเมือง รวมทั้งการประกอบกิจและจารีตประเพณีที่ไม่ดีในชนบทด้วย”<sup>2</sup> เหมาสั่งการอย่างชัดเจนว่า ให้ทำลายระบบและจารีตประเพณีดั้งเดิมทั้งหมดในชนบท

การต่อสู้ของคอมมิวนิสต์นั้นมีทั้งแบบกองกำลังติดอาวุธและการต่อสู้ดิ้นรนแบบไร้อาวุธ “การปฏิวัติไม่ใช่งานกินเลี้ยงมือค้ำ หรือการแต่งบทประพันธ์ หรือการวาดรูป หรืองานเย็บปักถักร้อย การปฏิวัติไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ทำอย่างสบายๆ นิ่มนวล สงบ มีเหตุผล ใจดี สุภาพ อดกลั้น และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ได้ การปฏิวัติคือการก่อกบฏ เป็นการที่รุนแรง ทำให้ชนชั้นหนึ่งโค่นล้มอีกชนชั้นหนึ่งลงไป”<sup>2</sup> พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะใช้การต่อสู้ปะทะกันเมื่อมันพยายามยึดอำนาจรัฐด้วยกำลัง ไม่ก็ทศวรรษต่อมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ใช้ลักษณะการต่อสู้อย่างเดียวกันนี้ในการ “ให้การศึกษา” คนรุ่นถัดมาในระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรมใหญ่

### **ลักษณะสืบทอดประการที่แปด: การกำจัดทิ้ง - การก่อคดีนิยมเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์**

ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ทำลายสิ่งหลายอย่างด้วยความโหดร้ายอย่างสิ้นเชิง พรรคคอมมิวนิสต์จีนสัญญาเกี่ยวกับปัญญาชนเรื่อง “สวรรค์บนโลก” แต่ต่อมามันก็ตราหน้าพวกเขาว่าเป็น “พวกฝ่ายขวา” และจัดให้พวกเขาเป็นพวกกลุ่มที่เก๋ที่หน้าอับอาย<sup>11</sup> ของประชาชนที่ต้องถูกรวบปราม รวมทั้งเจ้าของที่ดิน และสายลับ มันยึดทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินและนายทุน กำจัดชนชั้นเจ้าของที่ดินและชนชั้นชาวนารวย ทำลายตำแหน่งและกฎระเบียบในชนบท ดึงอำนาจจากคนท้องถิ่น ลักพาตัวและกระชอกสับนจากคนรวย ล้างสมองนักโทษสงคราม “ปฏิรูป” นักอุตสาหกรรมและนายทุน แทรกซึมและแยกสลายพรรคก๊กมินตั๋ง แยกตัวเองออกจากคอมมิวนิสต์สากลและทรยศมัน กวาดล้างผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งหมดโดยผ่านการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสืบเนื่องหลังจากยึดอำนาจรัฐในปี 1949 และขู่บังคับสมาชิกของมันเอง ทุกสิ่งที่มีมันทำไม่มีอันไหนที่ให้อิสระเสรีเลย

เหตุการณ์ต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน การเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกครั้งในอดีตของมันเป็นการรณรงค์ความหวาดกลัวด้วยเจตนาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ พรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มสร้างระบบทฤษฎีของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตั้งแต่ช่วงแรกของมัน ทฤษฎีนี้มีองค์ประกอบ



เกี่ยวกับชนชั้น การปฏิบัติ การต่อสู้ดิ้นรน ความรุนแรง เผด็จการ การเคลื่อนไหว และพรรคการเมือง มันครอบคลุมประสบการณ์ทั้งหมดที่มันรวบรวมสะสมไว้โดยผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆ

การแสดงให้เห็นที่สำคัญของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือการกำจัดมโนธรรม(จิตสำนึกในคุณธรรม)และความคิดอิสระ การทำเช่นนี้จึงทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้ประโยชน์จาก “การปกครองด้วยความหวาดกลัว” เป็นหลัก พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เพียงกำจัดท่านเมื่อท่านคัดค้านมัน แต่มันอาจทำลายท่านแม้ท่านอยู่ฝ่ายมันด้วย มันจะกำจัดผู้ที่มันรู้สึกว่าคุณควรถูกกำจัด ผลคือทุกคนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงาแห่งความสยดสยองและน่าสะพรึงกลัวของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

## ลักษณะสืบทอดประการที่เก้า: การควบคุม – การใช้ลักษณะของพรรคควบคุมทั่วทั้งพรรคและสังคมที่เหลือน้อย

ลักษณะสืบทอดทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวคือ การควบคุมพลเมืองโดยใช้การก่อการร้าย โดยผ่านการกระทำที่ชั่วร้าย พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของพลังทางสังคมทั้งหมดที่มีอยู่ ตั้งแต่เริ่มต้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ต่อสู้ดิ้นรนกับวิกฤตการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งวิกฤตการณ์อยู่รอดเป็นอันที่วิกฤตมากที่สุด พรรคคอมมิวนิสต์จีนตกอยู่ในสภาพหวาดกลัวกับการอยู่รอดมาโดยตลอด จุดมุ่งหมายเดียวของมันคือการรักษาอำนาจและการคงอยู่ของมันเอาไว้ ซึ่งเป็นผลประโยชน์สูงสุดของมัน ในการเสริมสร้างอำนาจที่เสื่อมลงของมัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนจำเป็นต้องใช้วิธีการที่ชั่วร้ายยิ่งขึ้นเป็นหลัก ผลประโยชน์ของพรรคไม่ใช่ผลประโยชน์ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นผลประโยชน์รวมของพรรคที่สำคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล

“ลักษณะของพรรค” เป็นลักษณะที่ชั่วร้ายที่สุดของสิ่งชั่วร้ายตอนนี้ ลักษณะของพรรคมีผลเหนือลักษณะของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ จนทำให้ชาวจีนสูญเสียความเป็นมนุษย์ของพวกเขาไป ตัวอย่างเช่น โจว เอินไหล กับ ชุน ปิงเหวิน นั้นเคยเป็นสหายรักกัน หลัง ชุน ปิงเหวิน ตาย โจว เอินไหล ได้รับลูกสาวของเขา คือ ชุน เว่ยซือ เป็นลูกบุญธรรม ในระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรม ชุน เว่ยซือ ถูกดำเนินโทษ ต่อมาเธอต้องเสียชีวิตในระหว่างถูกคุมตัว จากการใช้ตะปูยาวเจาะเข้าไปในศีรษะ ซึ่งผู้ที่เซ็นคำสั่งในหมายจับเธอคือ โจว เอินไหล พ่อบุญธรรมของเธอเอง

เหริน ปี้ซือ หนึ่งในผู้นำยุคแรกของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นผู้ดูแลการขายฝิ่นในช่วงสงครามต่อต้านญี่ปุ่น ฝิ่นถือเป็นสัญลักษณ์ของการรุกรานของต่างชาติในเวลานั้น เนื่องจากอังกฤษใช้การนำเข้าฝิ่นเข้าไปในประเทศจีนทำให้ประเทศจีนยากจนและทำให้ชาวจีนเป็นพวกขี้ยา แม้ชาวจีนจะมีความรู้สึกต่อต้านฝิ่นอย่างรุนแรง แต่เหรินกลับปลุกฝิ่นในพื้นที่กว้างขวางเพราะ “สัมผัสในลักษณะของพรรค” ในตัวเขา เขายอมเสี่ยงต่อการประณามจากทั่วโลก เนื่องจากการเกี่ยวข้องกับฝิ่นเป็นเรื่องอ่อนไหวและผิดกฎหมาย พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงใช้คำว่า “สบู” เป็นคำรหัสใช้เรียกแทนฝิ่น พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้รายได้จากการค้ายาที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนเพื่อใช้เป็นกองทุนในการอยู่รอด ในวาระครบรอบวันเกิด 100 ปีของเหริน ผู้นำรุ่นใหม่คนหนึ่งของจีน ยกย่องความถนัดของเหรินอย่างมากทางด้านการรับรู้ในลักษณะของพรรค โดยอ้างว่า “เหรินมีบุคลิกที่เหนือกว่าและเป็นแบบอย่างของสมาชิกพรรค เขามีความเชื่ออย่างเหนียวแน่นในลัทธิคอมมิวนิสต์และเชื่อเหตุของการเกิดพรรคอย่างไร้ขีดจำกัด”

อีกตัวอย่างหนึ่งของความถนัดเกี่ยวกับพรรคคือ จาง ซื่อเต๋อ พรรคบอกว่าเขาตายเพราะถูกเตาเผาพังลงมาทับ แต่คนอื่นบอกว่าเขาตายในขณะที่บ่มฝิ่น เนื่องจากเขาเป็นคนเงิบๆ และทำงานในกององครักษ์ส่วนกลางโดยไม่เคยขอเลื่อนตำแหน่ง จึงมีการพูดกันว่า “การตายของเขา หนักกว่าเขาไท่ซาน”<sup>12</sup> หมายความว่าชีวิตของเขามีความสำคัญที่สุด

อีกตัวอย่างของลักษณะของพรรคคือ เหลย เฟิง ซึ่งมีฉายานามกระฉ่อนว่าเป็น “สกรูที่ไม่ขึ้นสนิม ในหน้าที่เครื่องจักรกลปฏิวัติ” ทั้ง จางและเหลย เฟิง ถูกใช้เป็นแบบอย่างในการสอนชาวจีนให้มีความซื่อสัตย์ภักดีต่อพรรคเป็นระยะเวลานาน เหมากล่าวว่า “พลังของการใช้แบบอย่างนั้นไร้ขอบเขต” วีรบุรุษหลายคนของพรรคถูกใช้เป็นแบบอย่างของ “เจตจำนงและหลักการที่มีต่ออุดมการณ์พรรคที่แกร่งดังเหล็ก”

เมื่อได้อำนาจ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดการรณรงค์อย่างแข็งกร้าวในการควบคุมจิตใจคนเพื่อหล่อหลอม “เครื่องมือและสกรูตัวใหม่” จากคนรุ่นถัดมา พรรคได้กำหนด “ความคิดที่เหมาะสม” ชุดหนึ่ง และกำหนดพฤติกรรมร่วมขึ้นมาจำนวนหนึ่ง ตอนแรกโครงร่างดังกล่าวใช้กันเฉพาะในพรรค แต่ต่อมาก็ขยายออกไปสู่สาธารณะอย่างรวดเร็ว ภายใต้ชื่อของชาติจีน ความคิดและการกระทำเหล่านี้ จึงใช้ในการล้างสมองประชาชนให้คล้อยตามกลไกชั่วของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้

## II. รากฐานที่ไร้เกียรติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวอ้างถึงประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ด้วยชัยชนะไม่หยุดหย่อน นี่เป็นการตบแต่งภาพลักษณ์ของมันให้ดูสวยงามและน่ายกย่องในสายตาสาธารณชน ทว่าในความเป็นจริงพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้ที่น่ายกย่องพอที่จะป่าวประกาศได้เลย มันเพียงแต่ใช้ลักษณะสืบทอดทั้ง 9 ประการในการก่อตั้งและรักษาอำนาจของมันเอาไว้

### การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน – การเติบโตในอ้อมอกของสหภาพ โซเวียต

พรรคคอมมิวนิสต์จีนวาดภาพของตนเองให้กับประชาชนด้วยคำพูดว่า “ชาวป็นใหญ่กระบอกแรกในระหว่างการปฏิวัติเดือนตุลาคมได้นำลัทธิมาร์กซ์-เลนิน มาให้เรา” อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มก่อตั้งนั้นมันก็เป็นแค่สาขาเอเชียสาขาหนึ่งของสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นพรรคที่นำอันตรายมาสู่ประเทศชาติตั้งแต่เริ่มต้น

ระหว่างช่วงก่อตั้งของพรรค มันไม่มีเงิน ไม่มีอุดมการณ์หรือประสบการณ์ ไม่มีเงินทุนที่จะเลี้ยงตัวเอง พรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าร่วมกับคอมมิวนิสต์เพื่อเชื่อมโยงชะตากรรมของมันไว้กับการปฏิวัติที่รุนแรง การปฏิวัติที่รุนแรงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นเพียงการต่อยอดการปฏิวัติของลัทธิมาร์กซ์และเลนิน คอมมิวนิสต์เป็นศูนย์กลางในการปฏิวัติล้มล้างอำนาจทางการเมืองทั้งหมดในโลก พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงเป็นแค่สาขาตะวันออกของคอมมิวนิสต์โซเวียต สืบต่อจักรวรรดินิยมกองทัพแดงรัสเซีย พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีส่วนร่วมกับการยึดอำนาจทางการเมืองด้วยความรุนแรงและเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพของพรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียต และทำตามคำชี้แนะของพรรคโซเวียตเกี่ยวกับแนวทางทางการเมือง ความคิด และการจัดระบบ พรรคคอมมิวนิสต์จีนลอกเลียนแบบวิธีการทำงานลับและแบบใต้ดิน เพื่อทำให้องค์กรนอกระบบที่ผิดกฎหมายอยู่รอดได้ ทั้งรับเอาวิธีการเฝ้าดูและควบคุมอย่างสุดขีด สหภาพโซเวียตเป็นแกนหลักและอุปการะพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ธรรมเนียมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ผ่านการประชุมใหญ่ครั้งแรกนั้น ถูกจัดทำโดยคอมมิวนิสต์ บบนพื้นฐานของลัทธิมาร์กซ์-เลนินและทฤษฎีการต่อสู้ทางคณะชนชั้น เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ และการก่อตั้งพรรค ธรรมเนียมของพรรคโซเวียตได้จัดวางพื้นฐานให้กับมัน วิญญาณของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกอบด้วยอุดมการณ์ที่นำเข้ามาจากสหภาพโซเวียต เงิน ตู๋ซิว หนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากมาร์ลิ่งซึ่งเป็นตัวแทนคอมมิวนิสต์ มาร์ลิ่งเขียนบันทึกถึง เงินระบุว่า หากเงินเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่แท้จริงแล้ว เขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคอมมิวนิสต์ แม้ว่าเงินจะเป็นหนึ่งในบิดาผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากเชื่อฟังคำสั่ง จริงๆแล้วเขาและพรรคเป็นเพียงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของสหภาพโซเวียตเท่านั้น

ในระหว่างการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่สามในปี 1923 เงิน ตู๋ซิว ได้ยอมรับต่อสาธารณะว่าพรรคได้รับทุนเกือบทั้งหมดจากเงินบริจาคของโซเวียตคอมมิวนิสต์ ในหนึ่งปีคอมมิวนิสต์บริจาคเงินกว่า 2 แสนหยวนให้พรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่น่าพอใจ คอมมิวนิสต์ตำหนิพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าไม่พยายามมากพอ

จากสถิติที่ไม่สมบูรณ์จากเอกสารของพรรคที่ไม่เป็นความลับแล้ว ว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับเงิน 16,655 หยวน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 1921 ถึงเดือนมิถุนายน 1922 ในปี 1924 พวกเขาได้รับ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ และ 31,927.17 หยวน และในปี 1927 ได้รับ 187,674 หยวน เงินบริจาคเฉลี่ยต่อเดือนจากคอมมิวนิสต์ประมาณ 20,000 หยวน วิธีการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้เป็นประจำในทุกวันนี้ ได้แก่ การวิ่งเต้น การเข้าทางประตูหลัง การติดสินบน และการข่มขู่ เป็นวิธีการที่ใช้มาตั้งแต่สมัยก่อน คอมมิวนิสต์กล่าวหาพรรคคอมมิวนิสต์จีนเรื่องการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้กองทุนอย่างไม่หยุดหย่อน

“พวกเขาจกฉวยประโยชน์จากแหล่งทุนต่าง ๆ (เช่นสำนักงานโทรคมนาคมสากล ตัวแทนคอมมิวนิสต์และองค์กรด้านการทหาร ฯลฯ) เพื่อให้ได้ทุนมา เพราะแต่ละองค์กรต่างไม่รู้ว่าจะองค์กรอื่นให้เงินไปแล้ว สิ่งที่น่าขันคือพวกเขาไม่เพียงเข้าใจจิตวิทยาของสหภาพโซเวียต ที่สำคัญที่สุดคือ พวกเขาไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติให้แตกต่างกันระหว่างสหภาพที่ดูแลการแจกทุน เมื่อพวกเขาเห็นว่า พวกเขาจะไม่สามารถได้มันมาโดยวิธีปกติ พวกเขาจะชะลอการพบปะ ในที่สุดพวกเขาก็ใช้วิธีหยาบคายที่สุดเพื่อกรรโชก เช่น การแพร่ข่าวลือว่า เจ้าหน้าที่ระดับรากหญ้ากลุ่มหนึ่งขัดแย้งกับโซเวียต ส่วนเงินนั้นถูกมอบให้กับกลุ่มผู้นำแทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน”<sup>13</sup>

## **การเป็นพันธมิตรครั้งแรกระหว่างก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน – ตัวเบียน(ปรสิต)ที่แทรกซึมไปสู่แกนกลางและทำลาย ปฏิบัติการร่วมภาคเหนือ<sup>14</sup>**

พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสอนคนของมันเสมอว่า เจียง ไคเช็ค ททรยศต่อการเคลื่อนไหวการปฏิวัติของชาติ<sup>15</sup> ปีบคั้นให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนจำต้องลุกขึ้นต่อต้านด้วยกำลังอาวุธ

ในความเป็นจริง พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นตัวเบียนหรือสิ่งชั่วร้ายที่สิงร่าง มันร่วมมือกับก๊กมินตั๋งในการเป็นพันธมิตรก๊กมินตั๋ง-พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งแรก เพื่อขยายอิทธิพลของมันโดยการชิงเอาเปรียบจากการปฏิวัติแห่งชาติ ยิ่งไปกว่านั้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนกระหายที่จะก่อการปฏิวัติและยึดอำนาจโดยการสนับสนุนของโซเวียต แท้ที่จริงความกระหายในอำนาจของมันคือการทำลายและทรยศต่อการเคลื่อนไหวการปฏิวัติแห่งชาติ

ในการประชุมใหญ่แห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่สองในเดือนกรกฎาคม 1922 พวกที่ต่อต้านการเป็นพันธมิตรกับก๊กมินตั๋งมีเสียงข้างมาก เพราะสมาชิกพรรคอื่นที่ว่าจะยึดอำนาจ แต่คอมมิวนิสต์กลับยับยั้งมติของที่ประชุมและสั่งให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมมือกับก๊กมินตั๋ง

ในระหว่างการเป็นพันธมิตรครั้งแรกระหว่างก๊กมินตั๋ง-พรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดประชุมใหญ่แห่งชาติครั้งที่ 4 ในเซี่ยงไฮ้ เมื่อเดือนมกราคม 1925 และหยิบยกปัญหาผู้นำประเทศจีนก่อนการเสียชีวิตของ ซุน ยัตเซน<sup>16</sup> เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 1925 หากเขาไม่เสียชีวิตไปก่อน เขาก็จะตกเป็นเป้าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการแสวงหาอำนาจแทนที่จะเป็น เจียง ไคเช็ก

ด้วยการสนับสนุนของสหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ยึดอำนาจทางการเมืองภายในพรรคก๊กมินตั๋งในช่วงของการเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตัน ผิงซาน (หนึ่งในผู้นำช่วงต้นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำจังหวัดกว่างตง ปี 1886-1956) ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศุลกากรของก๊กมินตั๋ง เฟิง จูปอ (หนึ่งในผู้นำช่วงต้นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจังหวัดกว่างตง ปี 1899-1954) เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบอำนาจเต็มในการดูแลกำกับกิจการทั้งหมดเกี่ยวกับกรรมกร หลิน จูฮาน (หรือหลิน ปอ ซวี สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนรุ่นแรกสุด ปี 1886-1960) เป็นรัฐมนตรีกิจการชนบท และเฟิง ไผ่ (หนึ่งในผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน ปี 1896-1929) เป็นเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงนี้ เหมา เจ๋อตง ได้รับตำแหน่งว่าที่รัฐมนตรีของกระทรวงการโฆษณาชวนเชื่อของก๊กมินตั๋ง ส่วนโรงเรียนการทหารและผู้นำการทหาร ซึ่งเป็นจุดสนใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสมอมา นั้น โจว เอ็นไหล รับตำแหน่งผู้อำนวยการเมืองของการทหาร หวัง ผู่ และจาง เซินฟู (หรือ จาง ช่งเหนียน หนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ปี 1893-1986) และเป็นผู้แนะนำ โจว เอ็นไหล เข้าพรรค) เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ โจว เอ็นไหล ยังได้เป็นหัวหน้าแผนกยุทธการทหาร เขาได้วางตัวที่ปรึกษาทางการทหาร ณ ที่ต่างๆ คอมมิวนิสต์หลายคนมีตำแหน่งอาจารย์ด้านการเมืองและเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยในโรงเรียนทางการทหารของก๊กมินตั๋ง สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของก๊กมินตั๋งในระดับต่างๆของกองทัพปฏิวัติแห่งชาติ<sup>17</sup> และมันยังถูกกำหนดไว้ด้วยว่า หากไม่มีลายเซ็นของตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน จะไม่มีคำสั่งใดที่มีผลในทางปฏิบัติ ผลจากการเกาะติดแบบตัวเปี่ยนในการเคลื่อนไหวการปฏิวัติแห่งชาติ จำนวนสมาชิกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก จากเดิมที่มีไม่ถึง 1,000 คน ในปี 1925 เพิ่มขึ้นเป็น 30,000 คน ในปี 1928

ปฏิบัติการร่วมภาคเหนือเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 1926 จากเดือนตุลาคม 1926 - มีนาคม 1927 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ก่อการกบฏ 3 ครั้ง ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ต่อมาก็โจมตีศูนย์บัญชาการใหญ่ของคณะปฏิบัติการร่วมภาคเหนือ แต่ผลล้มเหลว การถือป้ายประท้วงเพื่อการนัดหยุดงานทั่วไปในกว่างตง ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงกับตำรวจทุกวัน การลุกฮือครั้งนี้ทำให้ก๊กมินตั๋งลงมือกวาดล้างพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันที่ 12 เมษายน 1927<sup>18</sup>

ในเดือนสิงหาคม 1927 สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกองทัพปฏิวัติของก๊กมินตั๋ง ริเริ่มก่อการกบฏหนานชาง จึงถูกปราบปรามอย่างรวดเร็ว ในเดือนกันยายน พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ก่อการกำเริบในฤดูเก็บเกี่ยวช่วงฤดูใบไม้ร่วงอีก และมุ่งโจมตีเมืองฉางซา แต่ถูกปราบเช่นกัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มวางเครือข่ายควบคุมในกองทัพ ที่ซึ่งสาขาพรรคถูกจัดตั้งขึ้นในระดับกองร้อยในกองทัพ พวกมันก็หลบภัยไปที่ภูเขา จิ่ง กังซัน ในจังหวัด เจียงซี<sup>19</sup> ก่อตั้งเขตปกครองในชนบทขึ้นที่นั่นการก่อการกบฏของชาวนามณฑลหูหนาน - การยุบยงให้พวกสะละสังคมลุกขึ้นต่อต้าน

ระหว่างปฏิบัติการร่วมภาคเหนือ นั้น เมื่อกองทัพปฏิวัติแห่งชาติทำสงครามกับผู้นำกลุ่มต่างๆ พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ยกย่องให้ก่อการกบฏในเขตชนบทเพื่อพยายามยึดอำนาจ

การกบฏของชาวนาหูหนานในปี 1927 เป็นการลุกขึ้นต่อสู้ของชนชั้นต่ำ พวกเขาเยาะแหยงเหมือนปารีสคอมมูนที่โด่งดังในปี 1871 ซึ่งเป็นการก่อลุกขึ้นต่อสู้ครั้งแรกของคอมมิวนิสต์ ชาวฝรั่งเศสและชาวต่างประเทศในปารีสเวลานั้นเห็นด้วยต่อคอมมูนปารีสเป็นกลุ่มโจรเร่ร่อนที่มุ่งทำลายล้างและไร้วิสัยทัศน์ การใช้ชีวิตในอาคารที่ดีเยี่ยมและคฤหาสน์ขนาดใหญ่ ได้ กินดื่มอย่างฟุ่มเฟือยและหรูหรา พวกเขาสนใจเพียงแต่ความเพลิดเพลินกับความสุขชั่วขณะ ไม่ใส่ใจกับอนาคต ในระหว่างการกบฏของคอมมูนปารีสมันตรวจพิจารณาข่าวและสื่อต่างๆ มันจับอาร์คิซอฟของปารีส (อาร์คิซอฟ จอร์จ ดาร์บอย ซึ่งเป็นผู้เทศน์ให้กับกษัตริย์) เป็นตัวประกันและฆ่าเขาในเวลาต่อมา พวกเขาฆ่าบาดหลวงอย่างโหดร้ายไป 64 คน จุดไฟเผาพระราชวัง และทำลายที่ทำการรัฐบาล ที่พักของเอกชน อนุสาวรีย์และหลักจารึก เพื่อความสนุกสนานของตัวเอง ความมั่งคั่งและสวยงามของนครหลวงแห่งฝรั่งเศสนั้นไม่เป็นสองรองใครในยุโรป แต่ในระหว่างการลุกขึ้นต่อต้านของพวกเขา คอมมูนปารีส อาคารถูกทำลายเป็นเก้าอี้เก้าอี้ ผู้คนเหลือแต่โครงกระดูก ความชั่วร้ายทารุณกรรมและเหตุโหด

เช่นนี้ พบเห็นได้น้อยมากในประวัติศาสตร์

เหมา เจ๋อตง ยอมรับว่า

“มันเป็นเรื่องจริงที่ว่าพวกชาวนาในชนบทนั้นควบคุมไม่ได้ เมื่อมีอำนาจเหนือกว่า สมาคมชาวนาก็ไม่อนุญาตให้พวกเจ้าของที่ดินโต้แย้ง และทำการกวาดล้างเกียรติภูมิของพวกเขา เพียงเท่านั้นก็เหมือนดีพวกเจ้าของที่ดินตกลงไปเป็นฝูงชนและปล่อยให้พวกเขาอยู่ ณ ที่นั้น พวกชาวนาข่มขู่ว่า ‘เราจะจับพวกคุณไว้ในกลุ่มอื่น (กลุ่มปฏิวัติ)’ พวกเขาปรับเงินพวกทราชท้องถิ่นและพวกผู้ดีที่ชั่วร้าย พวกเขาบังคับเอาเงินอุดหนุนจากคนเหล่านี้ ทุบเกี่ยว(ที่นั่นที่มีคนหามสองคน)ของพวกเขา ผู้คนกรูกันเข้าไปบ้านของทราชท้องถิ่นและพวกผู้ดีชั่วร้ายซึ่งต่อต้านสมาคมชาวนา ทั้งฆ่าหมูและยังบริโภคธัญพืช พวกเขายังนั่งนอนเอกเขนกบนเตียงฝังงาช้างของสุภาพสตรีเยาว์วัยในบ้านของทราชท้องถิ่นและผู้ดีที่ชั่วร้าย เมื่อพวกเขาถูกขู่เพียงเล็กน้อย พวกเขาก็จะจับคนมดและใส่หมวกกระดาษทรงสูง ลากจูงเป็นขบวนไปทั่วหมู่บ้าน พร้อมกับร้องตะโกน ‘พวกเจ้าของที่ดินสกปรก ตอนนี้แกคงรู้แล้วซิว่าพวกเราคือใคร’ พวกเขาทำทุกอย่างที่ต้องการและทำให้ทุกสิ่งกลับตาลปัตร พวกเขาได้สร้างความน่าสะพรึงกลัวแบบหนึ่งขึ้นในชนบท”<sup>2</sup>

แต่เหมาอนุมัติการกระทำที่ไร้การควบคุมอย่างเต็มที่ โดยกล่าวว่า

“พูดอย่างตรงไปตรงมา มันเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องสร้างความน่าหวาดกลัวสักกระยะในทุกๆเขตชนบท หากไม่แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันการต่อต้านการปฏิวัติในชนบท หรือล้มคว่ำอำนาจของพวกผู้ดี ขอบเขตที่เหมาะสมนั้นจะต้องเกินเลยเพื่อทำให้ “ผิด” กลายเป็น “ถูก” หากไม่แล้ว “ผิด” ก็จะไม่สามารถทำให้เป็น “ถูก” ได้...การกระทำมากมายของพวกเขาในช่วงปฏิบัติการปฏิวัติ ซึ่งถูกมองว่าทำเกินเลยไป ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฏิวัติ”<sup>2</sup>

การปฏิวัติของคอมมิวนิสต์จึงก่อให้เกิดระบบที่น่าสะพรึงกลัว

## ปฏิบัติการเดินทางขึ้นเหนือ “ต่อต้านญี่ปุ่น” – การหนีของผู้พ่ายแพ้

พรรคคอมมิวนิสต์จีนอธิบาย “การเดินทางทัพทางไกล” ว่าเป็นปฏิบัติการเดินทางขึ้นเหนือเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น มันป่าวประกาศว่า “การเดินทางทัพทางไกล” เป็นเทพนิยายปฏิวัติของจีน มันอ้างว่า “การเดินทางทัพทางไกล” เป็น “คำแถลงนโยบายทางการเมือง” “ที่มโหฬารของชนชั้น” และ “เครื่องจักรที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ” ซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและความพ่ายแพ้ของศัตรู

พรรคคอมมิวนิสต์จีนรู้เรื่องโกหกอย่างโจ่งแจ้งเกี่ยวกับการเดินทางทัพขึ้นเหนือต่อต้านญี่ปุ่นเพื่อปกปิดความล้มเหลวของมัน จากเดือนตุลาคม 1933 ถึง มกราคม 1934 พรรคคอมมิวนิสต์จีนประสบกับความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง ในการปฏิบัติครั้งที่ห้าของก๊กมินตั๋ง ซึ่งมุ่งล้อมและกำจัดพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สูญเสียฐานที่มั่นในชนบทแห่งแล้วแห่งเล่า ในขณะที่ฐานที่มั่นในชนบทของมันลดน้อยลงเรื่อยๆ กองทัพแดงหลักจำเป็นต้องหลบหนี นี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของ “การเดินทางทัพทางไกล”

“การเดินทางทัพทางไกล” นั้นที่แท้เป็นการมุ่งฝ่าวงล้อมและหนีไปสู่เขตมองโกเลียนอกและไซบีเรียโดยเดินทางเป็นแนวโค้ง เริ่มจากไปทางตะวันตกก่อนแล้วค่อยขึ้นเหนือ เมื่ออยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถหลบเข้าไปในสหภาพโซเวียตได้หากต้องปราศัยอีก พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องประสบกับความยุ่งยากอย่างแสนสาหัสเมื่อเข้าสู่เส้นทางมองโกเลียนอก พวกเขาเลือกผ่านไปทางมณฑลส่านซีและสืดยาววนด้านหนึ่งนั้น การขึ้นสู่เขตจังหวัดทางเหนือเหล่านี้ทำให้พวกเขาสามารถอ้างได้ว่า “เพื่อไปต่อต้านญี่ปุ่น” จะได้ชนะใจประชาชน อีกด้านหนึ่ง พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเพราะไม่มีกองทัพญี่ปุ่นกระจายกำลังอยู่ พื้นที่ญี่ปุ่นยึดครองได้แก่บริเวณแนวกำแพงเมืองจีน หนึ่งปีถัดมา เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ไปถึงเขตซานเป่ย์ในที่สุด (ซึ่งอยู่ทางเหนือของมณฑลส่านซี) กำลังหลักของกองทัพแดงกลางลดจำนวนลง จาก 8 หมื่นคน เหลือเพียง 6 พันคน

## ปฏิบัติการหนีฮาน – พรรคคอมมิวนิสต์จีนประสบความสำเร็จในการก่อความขัดแย้งและยึดก๊กมินตั๋งเป็นครั้งที่ 2

เดือนธันวาคม 1936 จาง ซูเหลียง และหยาง หูเจิง สองนายพลของก๊กมินตั๋ง ลักพาตัวเจียง ไคเช็ค ในซีฮาน จึงเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “ปฏิบัติการหนีฮาน” ตั้งแต่นั้นมา

ตามตำราของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ปฏิบัติการหนีฮานเป็นการรัฐประหารของทหารที่ริเริ่มโดย จาง กับหยาง ผู้ยื่นคำขาดเกี่ยวกับ “ความเป็น-ความตาย” ให้ เจียง ไคเช็ค เขาถูกบังคับให้แสดงจุดยืนต่อต้านญี่ปุ่นผู้รุกราน มีรายงานว่า โจว เอินไหล ได้รับเชิญไปซีฮานในฐานะตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการช่วยเจรจาทางออกอย่างสันติ ปฏิบัติการนี้ได้รับการแก้ไขอย่างสันติด้วยการไกลเกลี่ยของกลุ่มต่างๆในประเทศจีน และยังมีผลหยุดสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นนาน 10 ปี และเป็นจุดเริ่มในการรวมพันธมิตรแห่งชาติเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น หนังสือประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขียนไว้ว่าปฏิบัติการนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของจีนในช่วงวิกฤต พรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างภาพตัวเองว่าเป็นพรรครักชาติ ซึ่งถือผลประโยชน์ของส่วนรวมในชาติเป็นสิ่งสำคัญ

เอกสารจำนวนมากมายเปิดเผยว่าสายลับพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำนวนมากได้รวมตัวกันอยู่รอบๆ หยาง หูเจิง กับ จาง ชูเหลียง ก่อนอุบัติการณ์ซีอาน ซึ่ง ซิงหลิง (ภรรยาของ ชุน ยัดเซิน เป็นน้องของมาดามเจียง และเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วย) ได้แนะนำ หลิว ติ่ง (สมาชิกใต้ดินคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน) ให้กับ จาง ชูเหลียง หลังจากอุบัติการณ์ซีอาน เหม่า เจ๋อตง ยกย่อง หลิว ติ่ง ว่า “หลิว ติ่ง ได้แสดงบทบาทอย่างน่าสรรเสริญในอุบัติการณ์ซีอาน” ในบรรดาผู้ที่ทำงานอยู่ข้าง หยาง หูเจิง มีภรรยาของเขาเอง ชื่อ เชียะเป่าเจิน รวมอยู่ด้วย เธอเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน และทำงานในกรมการเมืองของกองทัพของหยาง เชียะเป่าเจิน แต่งงานกับหยางเมื่อเดือน มกราคม 1928 ด้วยความเห็นด้วยของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นอกจากนั้น หวังปิงหนาน สมาชิกอีกคนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้รับเชิญไปเป็นแขกผู้มีเกียรติที่บ้านของหยางในเวลานั้น ต่อมาหยางกลายเป็นรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีน สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนพวกนี้เองที่อยู่รอบๆ จาง กับ หยาง ที่ยุยงให้ทำรัฐประหารโดยตรง

ในช่วงต้นของอุบัติการณ์ซีอาน ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการฆ่าเจียง ไคเช็ค เพื่อล้างแค้นที่ถูกปราบปรามก่อนหน้านี้ ในเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีฐานรบที่อ่อนแอมากทางตอนเหนือของส่านซีและอาจอยู่ในอันตรายจากการถูกกำจัดอย่างสิ้นซากหากมีการสู้รบแม้เพียงครั้งเดียว พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงใช้ทักษะในการหลอกลวงทั้งหลายที่มีอยู่ยุยงให้ จาง กับ หยาง ก่อกบฏ เพื่อที่จะผูกมัดญี่ปุ่นให้ตัดสินใจไม่โจมตีสหภาพโซเวียต สตาลินถึงกับเขียนจดหมายส่วนตัวส่งไปถึงคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ขอให้พวกเขาอย่าสังหารเจียง ไคเช็ค แต่ให้ร่วมมือกันเป็นครั้งที่สอง เหม่า เจ๋อตง กับ โจว เอ็นไหล รู้ดีว่าไม่สามารถทำลายก๊กมินตั๋งได้ด้วยกำลังอันจำกัดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะนั้น หากเขาสังหาร เจียง ไคเช็ค พวกเขาก็จะพ่ายแพ้และอาจถูกกำจัดจากการล้างแค้นของกองทัพก๊กมินตั๋ง ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงปรับท่าทีใหม่ พรรคคอมมิวนิสต์จีนบังคับให้เจียง ไคเช็คยอมรับการร่วมมือกันเป็นครั้งที่สองในนามของกองกำลังร่วมต่อต้านญี่ปุ่น

ตอนแรกที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยุยงให้ก่อการกบฏนั้น ได้หันปากกระบอกปืนไปยังเจียง ไคเช็ค แต่แล้วก็ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามและแสดงเหมือนกับวีรบุรุษบนเวที บังคับให้เจียงยอมรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกครั้ง พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เพียงรอดพ้นวิกฤตของการแตกสลายในครั้งนี้ แต่ยังใช้โอกาสนี้ยึดรัฐบาลก๊กมินตั๋งเป็นครั้งที่สอง ไม่นานกองทัพแดงก็กลายเป็นกองทัพที่แปด (ของกองกำลังร่วมต่อต้านญี่ปุ่น) และเติบโตแกร่งกว่าเดิม ซึ่งต้องยอมรับในทักษะการหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าไร้เทียมทานจริงๆ

## สงครามต่อต้านญี่ปุ่น – พรรคคอมมิวนิสต์จีนเติบโตโดยการฆ่าด้วยอาวุธที่หยาบคาย

เมื่อสงครามต่อต้านญี่ปุ่นเริ่มขึ้นในปี 1937 ก๊กมินตั๋งมีกำลังทหารมากกว่า 1.7 ล้านคน เรือรบ 1.1 แสนต้นพร้อมระวางน้ำของเรือ และเครื่องบินรบชนิดต่างๆ 600 ลำ ส่วนกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์จีน รวมทั้งกองทัพที่ 4 รุ่นใหม่ ซึ่งรวมกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 1937 รวมแล้วไม่เกิน 7 หมื่นคน กำลังของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ่อนแอขึ้นอีก โดยการแตกเป็นกลุ่มการเมืองภายในกลุ่มต่างๆ ซึ่งอาจถูกกำจัดได้ในการรบเพียงคราวเดียว พรรคคอมมิวนิสต์จีนรู้ว่าหากมันต้องเผชิญกับกองทัพญี่ปุ่นมันยอมไม่อาจเอาชนะได้แม้ต้องรบกับกองทัพของญี่ปุ่นเพียงกองพลเดียว ในสายตาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน การรักษากำลังของมันเอาไว้สำคัญกว่าการรับประกันการอยู่รอดของชาติ นี่คือนัยสำคัญของการย่ำเรื่อง “เอกภาพแห่งชาติ” ดังนั้นใน

ระหว่างความร่วมมือกับก๊กมินตั๋ง พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงดำเนินนโยบายภายในที่ “ให้ความสำคัญกับการต่อสู้เพื่ออำนาจทางการเมือง ซึ่งเปิดเผยเป็นการภายในและประจักษ์ชัดจากการปฏิบัติที่แท้จริง”

หลังจากญี่ปุ่นยึดเมืองเสิ่นหยางในวันที่ 18 กันยายน 1931 การควบคุมของพวกเขาจึงขยายกว้างออกไปครอบคลุมพื้นที่กว้างในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้รุกรานญี่ปุ่นเพื่อเอาชนะก๊กมินตั๋ง ในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งที่เขียนขึ้นตอบรับการยึดครองของญี่ปุ่น พรรคคอมมิวนิสต์จีนเคยเชิญให้ประชาชนในเขตควบคุมของก๊กมินตั๋งก่อกบฏ ป่าวประกาศให้ “ผู้ใช้แรงงานนัดกันหยุดงาน ให้ชวานาก่อความวุ่นวาย ให้นักศึกษาหยุดเรียน ให้คนยากจนหยุดงาน ให้ทหารรุกขึ้นต่อต้าน” เพื่อคว่ำรัฐบาลชาตินิยม

พรรคคอมมิวนิสต์จีนชูป้ายเรียกร้องให้ต่อต้านญี่ปุ่นในขณะที่พวกเขามีเพียงกองกำลังท้องถิ่นและกองโจรในค่ายที่ห่างจากแนวหน้า นอกเหนือจากการรบไม่ก็ครั้ง รวมทั้งการต่อสู้ที่ช่องทางระหว่างภูเขาปิงซิง พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้ทุ่มเทในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นเลย ตรงกันข้ามพวกเขาใช้พลังของตนในการขยายฐานที่มั่นของตน เมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็กวาดต้อนทหารที่ยอมจำนนเข้าไปในกองทัพของตนและอ้างว่าสามารถขยายจำนวนทหารได้กว่า 9 แสนคน นอกเหนือจากกองทหารอาสาสมัคร 2 ล้านคน กองทัพก๊กมินตั๋งต้องโดดเดี่ยวในแนวหน้า ขณะที่ต่อสู้กับญี่ปุ่นและสูญเสียจอมพลไปถึง 200 คนในสนามรบ ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนแทบไม่สูญเสียเจ้าหน้าที่ระดับบัญชาการเลย แต่ตำราของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ้างมาตลอดว่า ก๊กมินตั๋งไม่ได้ต่อต้านญี่ปุ่น แต่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำชัยชนะที่สำคัญๆ ในสงครามต่อต้านญี่ปุ่น

## การปรับแนวทางที่เอียนอาน – การสร้างวิธีการปราบปรามที่น่ากลัวที่สุด

พรรคคอมมิวนิสต์จีนปล่อยให้เยาวชนที่รักชาติจำนวนนับไม่ถ้วนเข้าไปในเอียนอานในนามของการต่อสู้เพื่อต่อต้านญี่ปุ่น แต่กลับสังหารพวกเขานับหมื่นในระหว่างการเคลื่อนไหวปรับแนวทางในเอียนอาน ภายหลังเมื่อได้อำนาจควบคุมประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็พรรณนาถึงเอียนอานว่าเป็น “ดินแดนศักดิ์สิทธิ์” ของการปฏิวัติ แต่ไม่ได้พูดถึงอาชญากรรมที่มันก่อขึ้นในระหว่างนั้น

การเคลื่อนไหวปรับแนวทางที่เอียนอานเป็นเกมอำนาจที่ใหญ่ น่ากลัว และชั่วช้าโหดเหี้ยมที่สุดเท่าที่เคยทำกันมาในโลก ในนามของการชำระล้างพิษร้ายของพวกชนชั้นกลาง พรรคได้กวาดล้างศีลธรรม อิศระทางความคิด เสรีภาพในการแสดงออก ความอดทนอดกลั้นและเกียรติภูมิ ชั้นแรกของการปรับเปลี่ยนคือ การจัดทำบันทึกส่วนตัวของแต่ละคน ซึ่งรวมข้อมูลดังนี้ 1. งบดุลส่วนตัว 2. ประวัติชีวิตทางการเมือง 3. พื้นฐานครอบครัวและความสัมพันธ์ทางสังคม 4. อดีตชีวิตและการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ 5. การประเมินตามลักษณะพรรค

ในบันทึกส่วนตัว แต่ละคนจะต้องให้รายชื่อคนที่รู้จักมักคุ้นตั้งแต่เกิด เหตุการณ์สำคัญๆ ทั้งหมด พร้อมทั้งเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้น ประชาชนถูกเรียกให้เขียนบันทึกที่ว่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า การละเลยใดๆ ก็ตาม จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความไม่บริสุทธิ์ใจ แต่ละคนต้องอธิบายกิจกรรมทางสังคมที่พวกเขาเคยเข้าร่วม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพรรค ส่วนสำคัญอยู่ที่กระบวนการทางความคิดส่วนตัวในช่วงกิจกรรมทางสังคมเหล่านี้ การประเมินตามลักษณะของพรรคยิ่งถือว่าสำคัญมากขึ้นอีก ทุกคนจะต้องสารภาพถึงความคิดและพฤติกรรมที่ต่อต้านพรรค ทั้งทางด้านการรับรู้ วาจา ทศนคติต่องาน ชีวิตประจำวัน หรือกิจกรรมในสังคม ตัวอย่างเช่น ในการประเมินการรับรู้ของเขา เขาจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่า เขาเคยกังวลใจกับ



ผลประโยชน์ส่วนตัวใหม่ เขาเคยใช้การทำงานเพื่อพรรคในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวใหม่ หรือเคยสั่นคลอนในความเชื่อมั่นต่ออนาคตของการปฏิวัติใหม่ กลัวตายในระหว่างสู้รบใหม่ หรือคิดถึงคนในครอบครัวและคู่สมรส หลังจากเข้าร่วมกับพรรคหรือกองทัพใหม่ เนื่องจากไม่มีมาตรฐานที่เป็นรูปธรรมอะไรอยู่ในเรื่องนี้ ดังนั้นเกือบทุกคนจึงถูกประเมินว่ามีปัญหา

พวกแกนนำถูกบีบบังคับให้สารภาพ พวกเขาถูกตรวจสอบเพื่อที่จะกำจัด “พวกทรยศที่แฝงตัวอยู่” ส่งผลให้เกิดการสร้างภาพและกล่าวหาผิด ๆ นับจำนวนไม่ถ้วน แกนนำจำนวนมากถูกสังหาร ในระหว่างการปรับเปลี่ยนนี้ เอียนอานถูกเรียกว่าเป็น “สถานที่สำหรับการทำลายล้างลักษณะของมนุษย์” ที่มงานเข้าไปในมหาวิทยาลัยการทหารและการเมืองเพื่อตรวจสอบประวัติส่วนตัวของแกนนำ จึงก่อให้เกิด “ภัยแดงที่น่าสยดสยอง” อยู่ยาวนานสองเดือน มีการใช้วิธีการต่าง ๆ นานาเพื่อค้นให้สารภาพ รวมทั้งการสารภาพเฉพาะหน้า การสารภาพสาธิต “การจูงใจเป็นกลุ่ม” “การจูงใจ 5 นาที” การแนะนำส่วนตัว รายงานการประชุมและการชี้ตัว “พวกที่แดงแต่เปลือก” (ข้างนอกแดง ข้างในขาว) และยังมีการถ่ายภาพไว้ด้วย จัดเรียงทุกคนบนเวทีเพื่อตรวจสอบ ผู้ที่แสดงออกถึงความเครียดจะถูกจัดให้เป็นผู้ต้องสงสัยและเป็นเป้าหมายที่จะถูกสอบสวนเพิ่ม

แม้แต่ผู้แทนจากคอมมิวนิสต์ก็ยังล่าถอยเมื่อพบกับวิธีการปรับแนวทางชนิดนี้ โดยพวกเขาพูดว่า สถานการณ์ที่เอียนอานนำหุดหู่ใจมาก ผู้คนไม่กล้าติดต่อปฏิสัมพันธ์กัน แต่ละคนมีขวานของตนเองที่ต้องคอยลับและทุกคนตั้งเครียดและหวาดกลัว ไม่มีใครกล้าพูดความจริงหรือปกป้องเพื่อนที่ถูกกลั่นแกล้ง เพราะแต่ละคนต่างต้องการปกป้องชีวิตตนเอง พวกชั่วร้ายที่ประจบสอพลอ โทกหกและดูถูกผู้อื่น กลับได้รับการส่งเสริม ความอับศกกลายเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ที่เอียนอาน ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมเกียรติของสหายหรือของตัวเอง ผู้คนถูกผลักดันไปสู่ภาวะใกล้เสียชีวิต ถูกบีบบังคับให้ละทิ้งเกียรติของตนหรือความสำนึกในเกียรติหรือความละอาย และความรักต่อผู้อื่น เพื่อรักษาชีวิตและการงานของตนไว้ พวกเขาหยุดแสดงความคิดเห็นของตน มีเพียงการทองบทความของผู้นำพรรคแทน

ระบบการกดขี่แบบเดียวกันนี้ ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งแต่ มัธยมต้นอำนาจได้

### สามปีของสงครามกลางเมือง – การทรยศประเทศเพื่อยึดอำนาจ

การปฏิวัติของชนชั้นกลางในรัสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 1917 เป็นการลุกฮือขึ้นแบบไม่รุนแรง กษัตริย์ซาร์ยอมสละราชย์แทนการต่อสู้ เพราะทรงยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ เลนินจึงรีบออกจากเยอรมันที่กลับรัสเซียและทำการยึดอำนาจอีกครั้ง เช่นฆ่านักปฏิวัติชนชั้นกลางที่ล้มซาร์ในนามของการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ ด้วยเหตุนี้การปฏิวัติของชนชั้นกลางรัสเซียจึงไม่ประสบความสำเร็จ พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เหมือนกับเลนิน คือคอยเก็บเกี่ยวผลสำเร็จของการปฏิวัติแห่งชาติ หลังจากสงครามต่อต้านญี่ปุ่นจบลง พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ลงมือกระทำสงครามแห่งเสรีภาพ (ปี 1946-1949) เพื่อโค่นล้มรัฐบาลก๊กมินตั๋ง นำความหายนะแห่งสงครามมาสู่ประเทศจีนอีกครั้งหนึ่ง

พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีชื่อเสียงในเรื่อง “ยุทธศาสตร์มวลชนขนาดใหญ่” การสังเวชีวิตรวมชนเพื่อการชนะสงคราม ในสงครามหลายครั้งกับก๊กมินตั๋ง รวมทั้งการรบหลายครั้งในเหลียวซี-เสิ่นหยาง ปักกิ่ง-เทียนสิน และหวายไห่<sup>20</sup> พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้กลยุทธ์ป่าเถื่อนและไร้มนุษยธรรมที่สุดในการสละชีวิตประชาชนของตัวเองเป็นจำนวนมากศาล เมื่อตอนเข้าโอบรอบเมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนั้น

เพื่อที่จะทำให้เสบียงอาหารในเมืองหมดไป กองทัพเพื่อเสรีภาพของประชาชน(กองทัพปลดแอก)จึงออกคำสั่งห้ามชาวบ้านออกนอกเมือง ในช่วง 2 เดือนของการโอบล้อมเมืองฉางชุน มีคนเกือบ 2 แสนต้องหิวและหนาวตาย แต่กองทัพปลดแอกก็ไม่ยอมให้คนออกจากเมือง หลังจากสงครามจบลง พรรคคอมมิวนิสต์จีนกลับอ้างอย่างไร้ยั้งอายุว่าพวกเขาได้ “ปลดปล่อยฉางชุนโดยไม่เสียกระสุนแม้แต่นัดเดียว”

จากปี 1947-1948 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เซ็นสัญญา “ข้อตกลงฮาร์บิน” และ “ข้อตกลงมอสโคว์” กับสหภาพโซเวียต โดยยอมมอบทรัพย์สินของชาติ และทรัพยากรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้านการต่างประเทศและการทหารจากสหภาพโซเวียต ตามความในข้อตกลง สหภาพโซเวียตจะให้เครื่องบินรบ 50 ลำแก่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ให้อาวุธที่ญี่ปุ่นเหลือทิ้งไว้จากการแพ้สงคราม โดยผ่อนจ่ายเป็นสองงวด และยอมขายกระสุนและยุทโธปกรณ์อื่นๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของโซเวียตได้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในราคาถูก ถ้าก๊กมินตั๋งยกพลขึ้นบกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน สหภาพโซเวียตก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างลับๆ นอกจากนี้ สหภาพโซเวียตจะช่วยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อำนาจควบคุมมณฑลซินเกียง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน สหภาพโซเวียตและพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสร้างแนวร่วมกองทัพอากาศขึ้นมา โซเวียตจะช่วยเรื่องยุทโธปกรณ์แก่กองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำนวน 11 กอง และขนส่งหนึ่งในสามของอาวุธที่สหรัฐมอบให้ (มูลค่า 13 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากโซเวียต พรรคคอมมิวนิสต์จีนสัญญาจะให้อิทธิทธิทางการเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งทางบกและทางอากาศแก่สหภาพโซเวียต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทั้งรัฐบาลก๊กมินตั๋งและทางการทหารสหรัฐแก่สหภาพโซเวียต ให้ผลิตภัณฑ์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ้าย ถั่วเหลือง) แก่สหภาพโซเวียตโดยแลกเปลี่ยนกับอาวุธที่ทันสมัย มอบสิทธิพิเศษด้านเหมืองแร่ในประเทศจีนแก่สหภาพโซเวียต ยอมให้สหภาพโซเวียตตั้งกองทัพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเขตซินเกียง และอนุญาตให้โซเวียตจัดตั้งสำนักข่าวกรองตะวันออกไกลในประเทศจีน ถ้าเกิดสงครามในยุโรป พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะส่งกองกำลังเร่งด่วนราว 1 แสน และแรงงานอีก 2 ล้านคนไปสนับสนุนสหภาพโซเวียต นอกจากนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังสัญญาว่าหากจำเป็นก็จะยอมรวมเขตพิเศษของจังหวัดเหลียวหนิงเข้ากับเกาหลีเหนือ

### III. การแสดงออกของลักษณะที่ชั่วร้าย

#### ความหวาดกลัวตลอดกาลเป็นเครื่องหมายของประวัติศาสตร์พรรค

ลักษณะที่เด่นที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือ ความหวาดกลัวตลอดกาลของมัน การอยู่รอดเป็นสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนสนใจมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่มันถือกำเนิดขึ้นมา มันจึงพยายามที่จะเอาชนะความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของมัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนเปรียบเหมือนกับเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายและแทรกซึมไปทุกส่วนของร่างกาย ฆ่าเซลล์ปกติที่อยู่รอบมัน และเติบโตกลายเป็นเซลล์ร้ายที่ไม่อาจควบคุมได้ ในรอบประวัติศาสตร์ของเรา สักคนไม่สามารถจะหยุดยั้งปัจจัยที่เบียดเบียนกลายเป็นพันธุ์อย่างเช่น พรรคคอมมิวนิสต์จีนนี้ได้ และไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมให้มันเพิ่มจำนวนตามใจมัน ปัจจัยที่กลายเป็นพันธุ์ชนิดนี้มีอำนาจมากจนไม่มีอะไรที่อยู่ในระดับและขอบเขตของการขยายตัวของมัน จะสามารถหยุดยั้งมันได้ สักคนจำนวนมากได้รับมลพิษ พื้นที่ที่ปนเปื้อนด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์หรือองค์กรประกอบของคอมมิวนิสต์มีบริเวณ

กว้างขึ้นๆ องค์ประกอบเหล่านี้มีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้ศีลธรรมและสังคมของมนุษยชาติในระดับมูลฐานเสื่อมทรามลง

พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เชื่อในหลักการที่ยอมรับกันทั่วไปเกี่ยวกับศีลธรรมและความยุติธรรม หลักการทั้งหมดของมันถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของมันเท่านั้น มันเห็นแก่ตัวโดยแก่นแท้และไม่มีหลักการใดๆที่จะยับยั้งและควบคุมความอยากของมันได้ ตามหลักการของมันนั้น พรรคต้องทำการเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะที่ปรากฏออกมาที่เปลือกนอกของมัน ด้วยการสวมใส่เสื้อคลุมใหม่ๆ ในระยะแรกของมันที่การอยู่รอดของมันประสบกับภาวะเสี่ยง พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ยึดตัวเองไว้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต ยึดกับพรรคก๊กมินตั๋ง ยึดกับรัฐบาลของก๊กมินตั๋ง และยึดกับการปฏิวัติแห่งชาติ ภายหลังการยึดอำนาจสำเร็จ พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ผูกยึดตัวเองไว้กับการฉวยโอกาสในรูปแบบต่างๆ ยึดกับความรู้สึกและสภาพจิตใจของประชาชน ยึดกับโครงสร้างและวิถีของสังคม หรือผูกยึดกับอะไรก็ตามที่มันสามารถยื่นมือไปถึง มันใช้ทุกๆวิกฤตการณ์ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสเพื่อรวบรวมอำนาจให้มากขึ้น อีกทั้งเสริมความแข็งแกร่งของมาตรการในการควบคุม

### การแสวงหาความชั่วร้ายอย่างไม่หยุดหย่อนคือ “อาวุธพิเศษ” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

พรรคคอมมิวนิสต์จีนอ้างว่าชัยชนะของการปฏิวัตินั้นขึ้นอยู่กับ “อาวุธพิเศษ” 3 อย่าง ได้แก่ การสร้างพรรค การต่อสู้ด้วยอาวุธ และแนวร่วม ประสบการณ์จากก๊กมินตั๋งได้ให้ “อาวุธ” อีก 2 อย่างแก่พรรคคอมมิวนิสต์จีน คือ การโฆษณาชวนเชื่อและการจารกรรม “อาวุธพิเศษ” ชนิดต่างๆของพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกบรรจุด้วยลักษณะสิบทอด 9 ประการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้แก่ ความชั่วร้าย การหลอกลวง การยุยงปลุกปั่น การปลดปล่อยพวกสวะสังคม การจารกรรม การปล้น การต่อสู้ การกำจัด และการควบคุม

ลัทธิมาร์กซิสต์-เลนินนั้นมีธาตุแท้ที่ชั่วร้าย ที่จริงแล้วชาวคอมมิวนิสต์จีนไม่เข้าใจลัทธิมาร์กซิสต์-เลนินเลย ดังที่ลินเปียว<sup>21</sup> กล่าวไว้ว่า มีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนน้อยมากที่เคยอ่านหนังสือของมาร์กซหรือเลนินจริงๆ ผู้คนต่างเข้าใจว่า ฉวี ชิวไป<sup>22</sup> เป็นพวกอุดมการณ์ แต่เขาเองก็ยอมรับว่าเขาอ่านทฤษฎีของมาร์กซิสต์-เลนินน้อยมาก ส่วนอุดมการณ์ของเหมา เจ๋อตง ก็เป็นแค่ลัทธิมาร์กซิสต์-เลนินภาคชนบท ซึ่งสนับสนุนการกบฏของชาวนา ส่วนทฤษฎีสังคมนิยมระยะเริ่มต้นของ เต็ง เสี่ยวผิง ก็มีลัทธิตุนิยมต่อท้ายชื่อของมัน ทฤษฎี “ตัวแทน 3 ฝ่าย”<sup>23</sup> ของเจียง เจ๋อหมิน นั้นเป็นการนำเศษชิ้นส่วนของอะไรก็ไม่รู้มาต่อเข้าด้วยกัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เคยเข้าใจเลยว่าลัทธิมาร์กซิสต์-เลนินที่แท้จริงคืออะไร แต่กลับรับสืบทอดด้านที่ชั่วร้ายของมัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนำมาตกแต่งให้กลายเป็นของตัวเอง แต่ได้สอดใส่ความชั่วร้ายยิ่งกว่าเข้าไป

การเป็นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น เป็นการผสมผสานระหว่างหลอกลวงกับการจ่ายคืนระยะสั้น เป้าหมายของการเป็นเอกภาพคือการเสริมสร้างอำนาจให้แข็งแกร่ง และช่วยให้เติบโตขึ้นมาจากความโดดเดี่ยว กลายเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ และเปลี่ยนแปลงสัดส่วนระหว่างมิตรกับศัตรูของมัน การเป็นเอกภาพจำต้องมีความสามารถในการตัดสินสถานการณ์ แยกแยะให้ได้ว่าใครเป็นศัตรู ใครเป็นมิตร ใครอยู่ข้างซ้าย ข้างขวา หรือตรงกลาง ใครที่ควรจะต้องเป็นมิตรด้วยและเมื่อไร และใครที่ควรจะถูกโจมตีและเมื่อไร มันง่ายมากที่จะเปลี่ยนศัตรูในอดีตให้กลายเป็นมิตร แล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นศัตรูได้อีก ตัวอย่างเช่น ในช่วงการปฏิวัติประชาธิปไตย พรรคฯจะเป็นพันธมิตรกับพวกนายทุน แต่ระหว่างช่วงการปฏิวัติสังคมนิยม มันกลับกำจัดพวกนายทุน อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ผู้นำของพรรคประชาธิปไตยอื่นๆ อย่างเช่น จาง ป้อหยุน<sup>24</sup> และ หลัว หลงจี<sup>25</sup>

ซึ่งเป็นผู้ร่วมกันก่อตั้ง “สันนิบาตประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย” เคยถูกหลอกใช้ในฐานะผู้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระหว่างการแย่งชิงอำนาจ แต่ต่อมากลับถูกปราบปรามในฐานะ “ฝ่ายขวา”

## พรรคคอมมิวนิสต์เป็นพวกโจรมืออาชีพที่ชั่วของ

พรรคคอมมิวนิสต์ใช้ยุทธศาสตร์ 2 ด้าน คือด้านหนึ่งอ่อนและยืดหยุ่น ส่วนอีกด้านหนึ่งแข็งและเข้มงวด ดุดัน ยุทธศาสตร์ด้านอ่อนของมัน ได้แก่ การโฆษณาชวนเชื่อ การสร้างแนวร่วม การเพาะความขัดแย้ง การจารกรรม การปลุกระดมให้เกิดจลาจล การตีสองหน้า เจาะเข้าไปในใจคน ล้างสมอง โทกหลอกหลวง ปกปิดความจริง การทำร้ายจิตใจ และการสร้างบรรยากาศที่น่ากลัว ในการกระทำสิ่งเหล่านี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสร้างความหวาดกลัวหลายอย่างในใจประชาชน ซึ่งทำให้พวกเขาเสื่อมความศรัทธาต่อพรรคได้อย่างง่ายดาย วิธีการมากมายเหล่านี้ สามารถจะหยุดลักษณะของมนุษย์เอาไว้และช่วยพัฒนาด้านร้ายของมนุษย์ชาติ ส่วนกลวิธีด้านแข็งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้แก่ ความรุนแรง การต่อสู้ด้วยอาวุธ การประทุษร้าย การเคลื่อนไหวทางการเมือง การสังหารพยาน การลักพาตัว การห้ามพูดความคิดเห็นที่แตกต่าง การโจมตีด้วยอาวุธ การปราบปรามอย่างรุนแรงเป็นระยะๆ เป็นต้น วิธีการที่ก้าวร้าวรุนแรงเหล่านี้ก่อให้เกิดความกลัวและคงความน่าสะพรึงกลัวนั้นไว้

พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้ทั้งวิธีอ่อนและแข็งพร้อมกันไป พวกเขาจะผ่อนผันในบางกรณี แต่ก็เข้มงวดในกรณีอื่นๆ หรือพวกเขาอาจดูผ่อนคลายเป็นภายนอก แต่เป็นทางการและไม่ค่อยเป็นมิตรกับเรื่องภายใน ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสนับสนุนให้มีการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่นั่นเท่ากับการล่อลวงออกจากวัง ผู้ที่กล้าพูดออกมาจะถูกทำร้ายในช่วงต่อมาที่มีการควบคุมเข้มงวด พรรคคอมมิวนิสต์จีนมักใช้ประชาธิปไตยในการคัดค้านก๊กมินตั๋ง แต่เมื่อปัญญาชนในเขตควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เห็นด้วยกับพรรคฯ พวกเขาจะถูกทรมานหรือประหาร ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เลื่องลือชื่อเสีย “เหตุการณ์ดอกลิลลี่ป่า” ซึ่งปัญญาชนชื่อ หวัง ซื่อเว่ย (1906-1947) ได้เขียนบทความเรื่อง “ดอกลิลลี่ป่า” แสดงความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน ประชาธิปไตย และมนุษยธรรมนิยม ทำให้เขาถูกขับไล่ออกจากการเคลื่อนไหวเพื่อปรับแนวทางที่เอียนอาน และถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจามด้วยขวานจนตายในปี 1947

ทหารผ่านศึกคนหนึ่งที่ต้องทุกข์ทรมานในระหว่างการเคลื่อนไหวเพื่อปรับแนวทางที่เอียนอาน เล่าว่า เมื่อเขาอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนัก เขาถูกลากและบีบบังคับให้สารภาพ สิ่งเดียวที่เขาสามารถทำได้คือทรยศต่อมโนธรรมของตัวเองและกุเรื่องเท็จ ครั้งแรกเขารู้สึกแย่มากที่กุเรื่องให้ร้ายต่อเพื่อนรักของเขาให้มีความผิด เขาเกลียดตัวเองมากจนอยากฆ่าตัวตาย ด้วยความบังเอิญมีปืนกระบอกหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ เขาหยิบมันขึ้นมา จ่อปลายกระบอกไปที่ศีรษะของตัวเองแล้วเหนียวใจ ทว่าปืนไม่มีลูกกระสุน ผู้ที่สอบสวนเขาเดินเข้ามาแล้วพูดว่า “มันดีที่คุณยอมรับว่าสิ่งที่คุณทำนั้นผิด นโยบายของพรรคนั้นผ่อนปรนได้” พรรคคอมมิวนิสต์รู้ว่าคุณได้ไปถึงขีดจำกัดของตนแล้ว รู้ว่าคุณนึกถึงต่อพรรค และด้วยเหตุนี้ คุณจึงผ่านการทดสอบ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะต้อนรับคนเข้าไปในกับดักของความตายเสียก่อน แล้วเฟลิดเฟลิดกับความเจ็บปวดและความอัปยศทุกอย่างของเขา เมื่อผู้นั้นไปถึงที่สุดแล้วจนอยากตาย พรรคก็จะออกมาและบอกหนทางที่จะอยู่รอดต่อไป กล่าวกันว่า “มีชีวิตอยู่อย่างคนขลาด ดีกว่าตายแบบวีรบุรุษ” คนๆ นั้นก็จะสำนึกในบุญคุณของพรรคในฐานะผู้ช่วยชีวิต หลายปีต่อมา ทหารผ่านศึกคนนี้ได้ศึกษาฝ่าหลุนกง ซึ่งเป็นสิ่งกึ่งและการบำเพ็ญปฏิบัติที่เริ่มเผยแพร่ในประเทศจีน เขา

รู้สึกว่าการฝึกนี้ดี แต่เมื่อประทัดประหารฝ่าหลุนกงเกิดขึ้นในปี 1999 ความทรงจำอันเจ็บปวดในอดีตนี้ก็หวนกลับมาหาเขาอีกครั้ง ทำให้เขาไม่กล้าพูดอีกต่อไปว่าฝ่าหลุนกงดี

ประสบการณ์ของอดีตจักรพรรดิปี<sup>26</sup> ของจีนนั้นก็เหมือนกับทหารคนนี้ จักรพรรดิปีถูกขังในคุกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและได้เห็นคนถูกฆ่าคนแล้วคนเล่า พระองค์คิดว่าตนเองคงจะตายในไม่ช้า เพื่อที่จะมีชีวิตรอดจึงยอมถูกล้างสมองและร่วมมือกับผู้คุม ต่อมาได้เขียนอัตชีวประวัติของเรื่อง “ครั้งแรกของชีวิตข้าพเจ้า” ซึ่งถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนำไปใช้อ้างว่า เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการปฏิรูปความคิดของคน

จากการศึกษาด้านการแพทย์สมัยใหม่ เชื่อจำนวนมากที่ตกอยู่ในภาวะกดดันอย่างหนักและโดดเดี่ยวจะตกเป็นเหยื่อของความรู้สึกที่ผิดปกติในการพึ่งพาผู้คุมขัง ที่เรียกกันว่า “กลุ่มอาการสต็อกโฮล์ม” อารมณ์ของเหยื่อ ทั้งความสุขหรือความโกรธ ความสนุกสนานหรือความเศร้าโศก จะถูกกำหนดโดยผู้คุมขัง เหยื่อที่ได้รับความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยจะรู้สึกสำนึกในบุญคุณอย่างลึกซึ้ง ยังมีเหยื่อที่พัฒนาความรู้สึก “รัก” ต่อผู้คุมขังของตน พรรคคอมมิวนิสต์จีนประสบความสำเร็จในการใช้ปรากฏการณ์ทางจิตนี้ ทั้งกับศัตรูของมันและใช้ในการควบคุมจิตใจคนและหล่อหลอมจิตใจของพลเมืองของตัวเองขึ้นมาใหม่

## พรรคคือสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุด

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนใหญ่ถูกตราหน้าว่าต่อต้านคอมมิวนิสต์ จึงเป็นที่แน่ชัดว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นมีชีวิตของตัวเอง มีร่างที่เป็นอิสระของมันเอง พรรคฯทำการบริหารจัดการกับเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บริหารจัดการพรรคฯ ในเขตไซเวียตของจังหวัดเจียงซี เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกกองทัพก๊กมินตั๋งปิดล้อมอยู่จนแทบจะเอาตัวไม่รอดนั้น มันก็ยังเคลื่อนไหวปฏิบัติการกวาดล้างภายในพรรคในนามของการปราบปราม “พวกต่อต้านบอลเชวิก (พวกAB)<sup>27</sup>” ลอบสังหารทหารของตนในเวลากลางคืน หรือทุบให้ตายด้วยก้อนหินเพื่อประหารศัตรู ขณะนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกขนาบอยู่ระหว่างกองทัพก๊กมินตั๋งกับญี่ปุ่นในทิศเหนือของมณฑลส่านซี พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เริ่มการเคลื่อนไหวเพื่อปรับแนวทางที่เอียนอาน ซาระล้างมวลชนฆ่าประชาชนจำนวนมาก การสังหารหมู่คนจำนวนมากที่ฆ่า ๆ กันลักษณะนี้ ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการขยายอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งในที่สุดก็ได้แผ่ขยายอำนาจไปทั่วประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนขยายแบบแผนการชิงดีชิงเด่นภายใน การฆ่าฟันกันเองจากเขตไซเวียตขนาดเล็กไปจนถึงระดับทั่วประเทศ

พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เหมือนเนื้อร้ายที่เจริญอย่างรวดเร็ว แม้ศูนย์กลางของเนื้อร้ายจะตายไปแล้ว มันยังสามารถแพร่กระจายต่อไปยังสิ่งมีชีวิตที่ดีที่อยู่โดยรอบได้ต่อไป หลังจากที่สิ่งมีชีวิตและร่างกายถูกแทรกซึมเนื้ออกใหม่ก็เจริญเติบโต ไม่ว่าเมื่อแรกเริ่มคนๆนั้นจะดีหรือเลว หลังจากที่เขาเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน พวกเขาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังทำลายล้างของมัน ยิ่งคนๆนี้มีความซื่อสัตย์มากเท่าไร เขาก็จะยิ่งกลายเป็นนักทำลายล้างมากขึ้นเท่านั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเนื้ออกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี้จะเจริญต่อไปจนกว่าไม่มีอะไรเหลือที่จะหล่อเลี้ยงมัน แล้วมะเร็งนี้ก็จะตายอย่างแน่นอน

เงิน ตู๋ซิว ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นปัญญาชนและเป็นผู้นำของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในวันที่ 4 พฤษภาคม เขาแสดงตนว่าไม่ได้นิยมความรุนแรงเลย เขาเคยเตือนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่า ถ้าพวกเขาพยายามเปลี่ยนก๊กมินตั๋งให้เป็นคอมมิวนิสต์ หรือฝึกไปในอำนาจมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับก๊กมินตั๋ง แม้เงินจะเป็นผู้ที่มีกระตือรือร้นที่สุดในการเคลื่อนไหว 4 พฤษภาคม เขาก็เป็นคนที่มีความอดทนมาก ถึงกระนั้นก็ตามเขาก็กลับเป็นคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็น “นักฉวยโอกาสฝ่ายขวา”

ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกคนคือ ชู ชิวไป มีความเชื่อว่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนควรเข้าร่วมการต่อสู้และทำสงคราม ก่อกบฏ ล้มคว่ำอำนาจรัฐ และวิธีการสุดขั้วในการพลิกสังคมจีนไปสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ก่อนตาย เขาได้สารภาพว่า “ผมไม่อยากตายในฐานะนักปฏิวัติ ผมทั้งการเคลื่อนไหวของคุณไปนานแล้ว แต่ประวัติศาสตร์เล่นกลอุบายกับผม ทำให้ผมซึ่งเป็นปัญญาชนคนหนึ่งขึ้นเวทีการเมืองของการปฏิวัติ และให้ผมเล่นอยู่บนนั้นหลายปี ในตอนจบ ผมก็ยังคงไม่สามารถเอาชนะทัศนคติแบบพวกผู้ดีของผม ผมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นนักรบของชนชั้นกรรมาชีพเลย”<sup>28</sup>

หวัง หมิง ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้เรียกร้องตามคำแนะนำของคอมมิวนิสต์ให้สร้างเอกภาพกับก๊กมินตั๋งในสงครามต่อต้านญี่ปุ่น แทนที่จะขยายฐานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกไป ในที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน เหมา เจ๋อตง กับ จาง เหวินเทียน<sup>29</sup> ไม่สามารถหว่านล้อมสหายผู้นี้ได้ และไม่สามารถเปิดเผยสถานการณ์ที่แท้จริงของพวกเขา เนื่องจากความจำกัดของกองกำลังกองทัพแดง พวกเขาไม่อาจจะต่อกรกับกองทัพญี่ปุ่นได้แม้แต่กองพลเดียวด้วยกำลังของตัวเอง ถ้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนตัดสินใจฝืนที่จะต่อสู้ประวัติศาสตร์จีนย่อมจะแตกต่างไปจากที่เป็นอย่างแน่นอน เหมา เจ๋อตงถูกบีบให้เงยบั้นในที่ประชุม ต่อมาหวัง หมิง ถูกขับออกไปครั้งแรกในข้อหา “ฝ่ายซ้าย” ที่เปียงเบน ต่อมาเขาถูกตราหน้าว่าเป็นนักถกเถียงโอกาสของพวกอุดมการณ์ฝ่ายขวา

หู เย่าปิง เลขาธิการพรรคอีกคนหนึ่ง ซึ่งถูกบีบให้ลาออกในเดือนมกราคม 1987 นั้น เขาเคยทำให้พรรคได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจีน เนื่องจากเขาให้ความเป็นธรรมกับเหยื่อผู้บริสุทธิ์หลายรายที่เคยถูกตัดสินว่ากระทำผิดกฎหมายในระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรม แต่ในที่สุดเขาก็ถูกเตะออกไป

จ้าว จื่อหยาง เลขาธิการพรรคคนล่าสุดที่ตกลงมานั้น<sup>30</sup> เป็นผู้ที่ต้องการช่วยพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการปฏิรูปทางการเมืองมากยิ่งขึ้น แต่กลับนำผลร้ายให้ตัวเอง

ดังนั้น ผู้นำใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสามารถบรรลุความสำเร็จอะไรได้ละ การปฏิรูปพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างแท้จริงนั้น ย่อมนำไปสู่ความตายของมันโดยปริยาย ในไม่ช้านักปฏิรูปเองก็จะพบว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะยึดอำนาจของพวกเขา มันมีขีดจำกัดที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสามารถทำการปรับเปลี่ยนระบบของพรรคได้ ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะทำการปฏิรูปสำเร็จเลย

ถ้าผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งหมดกลายเป็น “คนชั่ว” แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสามารถขยายการปฏิวัติได้อย่างไร ในหลายสถานการณ์ เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของมันและชั่วร้ายที่สุดด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของมันหลายคนจะหลุดจากตำแหน่ง เพราะระดับความชั่วร้ายของพวกเขาไม่ได้มาตรฐานที่สูงของพรรค ที่สรรหาเฉพาะที่ชั่วร้ายที่สุดเท่านั้น ผู้นำพรรคหลายคนจบชีวิตทางการเมืองอย่างน่าสลดใจ แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ยังคงอยู่ต่อไป ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่รักษาตำแหน่งของตนไว้ได้นั้น ไม่ใช่ผู้ที่สามารถมีอิทธิพลต่อพรรคฯ แต่เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจเจตนาชั่วร้ายของพรรคฯ และปฏิบัติตามมัน พวกเขาเสริมความสามารถของพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อให้มันอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตการณ์ทั้งหมดตนเองให้พรรคอย่างเต็มที่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสมาชิกพรรคฯจะสามารถทำสงครามกับสวรรค์ได้ ต่อสู้กับโลกและมนุษย์ แต่ไม่เคยอยู่ตรงข้ามกับพรรคเลย พวกเขาเป็นเครื่องมือเชื่องๆของพรรค หรืออย่างมากที่สุดคือมีความสัมพันธ์แบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันกับพรรค

ความไร้恙อายุกลายเป็นคุณภาพที่ดิลิขของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันนี้ ในทัศนะของพรรค ความผิดพลาดทั้งหมดล้วนเกิดจากตัวผู้นำพรรคฯเท่านั้น เช่น จาง กั๋วเทา<sup>31</sup> หรือแก๊งสี่คน<sup>32</sup> เหมา เจ๋อตงถูกพรรคฯตัดสินว่ามีความผิด 3 ส่วน ความชอบ 7 ส่วน ขณะที่เติ้ง เสี่ยวผิง ตัดสินตัวเองว่ามีความผิด 4 ส่วน ความชอบ

6 ส่วน แต่พรรคฯไม่เคยผิดพลาดเลย แม้ว่าพรรคฯจะผิด แต่พรรคฯเองก็สามารถแก้ไขความผิดพลาดได้ ดังนั้นพรรคฯจึงบอกให้สมาชิก “มองไปข้างหน้า” และ “อย่าไปใส่ใจกับเรื่องอดีต” หลายสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ สวรรค์ของคอมมิวนิสต์กลายเป็นเป้าหมายขั้นต่ำของอาหารและที่พักพิงของพวกสังคมนิยม ลัทธิมาร์กซิสต์-เลนินถูกแทนที่ด้วยทฤษฎี “ตัวแทน 3 ฝ่าย” ผู้คนไม่ควรแปลกใจที่ได้เห็นพรรคคอมมิวนิสต์จีน ส่งเสริมประชาธิปไตย เปิดกว้างให้กับอิสระทางความเชื่อ ละทิ้งเจียง เจ๋อหมินไปในชั่วข้ามคืน หรือแต่งเรื่อง การประท้วงประท้วงฝ่าหลุนกงขึ้นมาใหม่ ถ้าการทำเช่นนั้นจะช่วยให้มันสามารถควบคุมอำนาจได้ต่อไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เคยเปลี่ยน คือการแสวงหาเป้าหมายพื้นฐานของพรรค คือ การอยู่รอดและการรักษาไว้ซึ่งอำนาจและการควบคุม

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ผสมผสานความรุนแรง ความน่ากลัว และการสั่งสอนให้เชื่อฟังด้วยการกดขี่อย่างสูง เพื่อก่อเกิดเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีของมัน ซึ่งกลายเป็นลักษณะของพรรค หลักการสูงสุดของพรรค จิตวิญญาณของผู้นำพรรค กลไกการทำงานของทั่วทั้งพรรค และบรรทัดฐานในการปฏิบัติของสมาชิกพรรค พรรคคอมมิวนิสต์แข็งตั้งเหล็กกล้า อีกทั้งวินัยของมันก็แข็งแกร่งตั้งเหล็ก จุดมุ่งหมายของสมาชิกทั้งหมดต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน การปฏิบัติของสมาชิกทั้งหมดต้องสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับนโยบายของพรรค

## บทสรุป

เหตุใดประวัติศาสตร์จึงเลือกพรรคคอมมิวนิสต์มากกว่าพลังทางการเมืองทั้งหมดในประเทศจีน ดังที่พวกเราทุกคนทราบกันว่า ในโลกนี้มีพลังสองด้าน สองทางเลือก หนึ่งในคือเก่าและชั่วร้าย ซึ่งเป้าหมายของมันคือการทำชั่วและเลือกด้านลบ อีกหนึ่งคือความถูกต้องและความดี ซึ่งจะเลือกความถูกต้องและทางที่ดีงาม พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับการเลือกโดยอิทธิพลเก่า เหตุผลของการเลือกนี้ชัดเจนมาก ก็เพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รวบรวมความชั่วร้ายทั่วโลกเอาไว้ ทั้งของจีนและต่างชาติ ทั้งของอดีตและปัจจุบัน มันเป็นตัวแทนที่เป็นแบบฉบับของพลังชั่วร้าย พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้ประโยชน์จากความบริสุทธิ์และความดีงามโดยกำเนิดของคนให้มากที่สุด โดยการหลอกลวงพวกเขา และค่อยๆได้มาซึ่งความสามารถในการทำลายล้างในทุกวันนี้

เมื่อมันอ้างว่าจะไม่มีประเทศจีนใหม่หากปราศจากพรรคคอมมิวนิสต์นั้น มันหมายถึงอะไรหรือ จากการก่อตั้งในปี 1921 จนกระทั่งยึดอำนาจทางการเมืองได้ในปี 1949 มีหลักฐานแน่ชัดที่แสดงให้เห็นว่า หากปราศจากการโกหกและการใช้ความรุนแรง พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่มีวันได้อำนาจมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนแตกต่างจากองค์กรอื่นๆตรงที่มันปฏิบัติตามทฤษฎีที่บิดเบือนของลัทธิมาร์กซิสต์-เลนิน และทำตามที่มีนต้องการ มันอธิบายทุกอย่างที่ทำด้วยทฤษฎีชั้นสูงและเชื่อมโยงทฤษฎีเหล่านี้อย่างฉลาดกับมวลชนส่วนหนึ่ง โดยการสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของตน มันเผยแพร่การโฆษณาชวนเชื่อทุกวัน อำพรางยุทธศาสตร์ของมันด้วยหลักการและทฤษฎีมากมาย พิสูจน์ว่าตัวเองถูกต้องตลอดกาล

การพัฒนาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นกระบวนการสะสมความชั่วร้ายที่ไม่มีเกียรติเลย ประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของพรรคฯ ประชาชนจีนไม่ได้เลือกพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดเยี่ยมลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นสิ่งชั่วร้ายต่างชาติให้กับประชาชนจีน โดยการใช้ลักษณะที่ชั่วร้ายที่มันสืบทอดจากพรรคคอมมิวนิสต์ อันได้แก่ ความชั่ว การโกหก การยุยง การปลดปล่อยสวะสังคม การจารกรรม การปล้น การต่อสู้ การกำจัด และการควบคุม